

## **ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 8/2022**

**001. ANH DŨNG/ HỘI ĐÀM THƯỜNG NIÊN GIỮA TY AN NINH TỈNH PHONG SA LÝ VÀ BỘ CHỈ HUY BDBP ĐIỆN BIÊN// An ninh biên giới.- Số 32.- Ngày 7/8/2022 - Tr.4**

Trong hai ngày 4-5/8, tại tỉnh Phong Sa Lý, Ty An ninh tỉnh Phong Sa Lý (nước CHDCND Lào) và Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên (Việt Nam) tổ chức Hội đàm thường niên lần thứ X năm 2022. Đại tá Khảm Chăn Seng Là Vông, Giám đốc Ty An ninh tỉnh Phong Sa Lý và Đại tá Bùi Thế Tuyên, Chỉ huy trưởng BDBP Điện Biên đồng chủ trì hội đàm.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả trong công tác phối hợp và thống nhất phương hướng trong thời gian tới. Theo đó, trong năm qua, công tác phối hợp được hai bên triển khai chặt chẽ và có hiệu quả cao, đặc biệt trong công tác trao đổi thông tin, tình hình và những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, cùng nhau thực hiện tốt hai văn kiện pháp lý biên giới mà hai Chính phủ đã ký kết.

Hai bên nhận định trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tỉnh Phong Sa Lý và tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tác động của dịch Covid-19 đối với việc thực hiện nhiệm vụ của hai Bên, vì vậy, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền việc thành lập “Nhà nước Mông”, di dịch cư tự do, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, tiền giả, vũ khí, tội phạm nguy hiểm...

Cùng với đó tham mưu cho chính quyền tỉnh Điện Biên và chính quyền tỉnh Phong Sa Lý thống nhất lộ trình để sớm khôi phục các hoạt động qua lại biên giới tại cặp cửa khẩu phụ Si Pha Phìn - Huổi Lả và các cặp lối mở biên giới, đồng thời thống nhất thời gian để thực hiện lễ công bố và khai trang lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa.

**002. M.A.S/ Hội CCB tỉnh Điện Biên: Nỗ lực xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1454.- Ngày 31/8/2022 - Tr.1+15**

**Ngày 20-11-2019, TS. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên và đồng chí Siêng Xỏm Chăn Xẻng Mạ Ny - Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Phong Sa Ly đại diện cho CCB 3 tỉnh Bắc Lào ký kết Biên bản Ghi nhớ về phối hợp hoạt động công tác Hội giữa Hội CCB tỉnh Điện Biên với Hiệp hội CCB 3 tỉnh Bắc Lào.**

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh Điện Biên 5 năm qua (nhiệm kỳ 2017-2022) phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, tiên phong, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật Nhà nước; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của T.Ư Hội cũng như các chương trình hành động của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, với mục tiêu tổng quát: "Quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững", với nhiều kết quả nổi bật.

Điện hình là Hội làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, chủ động tham gia thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Toàn tỉnh Hội có 1.041 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy viên các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; 394 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng CCB các cấp, nhất là cấp cơ sở đã động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội CCB các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy định, quy ước, hương ước tại địa bàn dân cư, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, nắm chắc và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền về những kiến nghị, vấn đề bất cập phát sinh hoặc bức xúc của hội viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở.

### **Đi đầu trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.**

Thực hiện phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước", Tỉnh hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các thành viên của MTTQ Việt Nam tổ chức triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Điện hình như Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "CCB gương mẫu, chung sức xây dựng Nông thôn mới"; "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp", "Chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát"...

Hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống của gia đình hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, thiết thực đóng góp vào kết quả, thành tựu chung của toàn tỉnh.

Tiếp tục phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp, các ngành nói chung, Hội CCB tỉnh nói riêng đã cố gắng cần cố gắng hơn nữa, đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa. Nhất là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa vào Nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, bằng chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực hằng năm và toàn khóa.

Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, như các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí, quyết tâm, khát vọng của hội viên, đoàn viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Xây dựng mô hình mỗi hội viên và gia đình hội viên CCB là tấm gương sáng trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, cơ sở và trong cộng đồng dân cư với tinh thần tự tôn dân tộc. Đây chính là thế mạnh của Bộ đội Cụ Hồ, nêu phát huy tốt sẽ nhân rộng tới các tầng lớp nhân dân để xây dựng với tinh thần “Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước”... như trên đã đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở khu dân cư; giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhất là gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động tình nghĩa, sử dụng hiệu quả, thiết thực nguồn vốn từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội"...

Vận động doanh nghiệp CCB tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; duy trì hoạt động sản xuất của HTX trồng một số loại giống mới trên địa bàn do CCB làm chủ; thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội; phát triển các mô hình CCB làm kinh tế giỏi.

Chủ động thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa CCB tỉnh Điện Biên với CCB các tỉnh Bắc Lào phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh...

Tỉnh ủy Điện Biên tin tưởng, Hội CCB tỉnh đã và sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

**003. CHÂU TÚ ANH/ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TIỂU SỐ// An ninh biên giới.- Số 22.- Ngày 14/8/2022 - Tr.22**

**Những năm qua, các cấp, ngành chức năng tỉnh Điện Biên đã bám sát tình hình thực tế, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Từ đó, đã tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới từng người dân ở địa bàn biên giới.**

Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 130 xã, phường, thị trấn, gồm 19 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc Mông chiếm 38% dân số toàn tỉnh. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, vẫn còn tồn tại nhiều tập quán, tập tục lạc hậu. Tình trạng truyền đạo, vượt biên trái phép, buôn bán, vận chuyển ma túy vẫn diễn ra, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Điện Biên luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các thành viên trong Hội đồng như: Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện miền núi đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh (với các nội dung như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật PBGDPL, Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai). Ngoài ra, còn tuyên truyền một số nội dung thời sự về biên giới đất liền và biên giới biển, đảo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân khu vực biên giới; bồi dưỡng, cập nhật bổ sung kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu; vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông...

Ông Lò Xuân Nam, Phó ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: “Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các sở, ban, ngành và người có uy tín tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân địa phương với các nội dung về giao thông, y tế, đất đai, môi trường; xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thực hiện mô hình điểm pháp luật ở nhiều cơ quan, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố và mô hình tự quản về an ninh trật tự. Chúng tôi cũng triển khai mô hình hoạt động tư vấn pháp luật với hàng trăm câu lạc bộ pháp luật được thành lập ở nhiều cơ quan, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố, đặc biệt là vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh sống. Cụ thể như câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”, “Phòng chống mua bán người”; mô hình “Cưới theo nếp sống mới”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào DTTS”... Công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được đổi mới, thông qua các cuộc thi, hội nghị biểu dương, lồng ghép qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ”...

Còn theo ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh Điện Biên có trên 90 báo cáo viên cấp tỉnh, 225 báo cáo viên cấp huyện, trên 2.000 tuyên truyền viên cấp xã. Điện Biên đã tổ chức hơn 14.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho 590.000 lượt người tham dự; 10 cuộc thi thu hút 3.455 lượt người tham gia; thực hiện phát sóng 2.210 lần chương trình PBGDPL trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã và đăng tải, phát 4.212 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng. Các tài liệu tuyên truyền, PBGDPL được biên soạn theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu và bằng nhiều thứ tiếng dân tộc khác nhau. Tỉnh cũng duy trì gần 1.000 tủ sách pháp luật; 100% xã đều có tủ sách pháp luật; các cơ quan, doanh nghiệp, bưu điện, đồn Biên phòng, trường học có 659 tủ, với 16 đầu sách, tài liệu; cấp phát 1.050 cuốn Bản tin Tư pháp cho tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã biên soạn và cấp phát miễn phí 81.836 tài liệu tuyên truyền pháp luật, trong đó, 17.542 tài liệu bằng tiếng DTTS. Công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tư vấn pháp luật...

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Điện Biên cũng đặc biệt chú trọng đến khâu lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng là rất quan trọng. Đối với vùng thấp, dân trí cao hơn thì các cấp các ngành trong tỉnh đi sâu vào tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với vùng cao, vùng đồng bào DTTS thì tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vấn đề định canh định cư, ổn định sản xuất, không nghe theo kẻ xấu, không du canh du cư, không sinh con thứ 3, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm, mua bán phụ nữ qua biên giới, vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện... Qua đó, các hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào DTTS giảm hẳn, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều tập tục lạc hậu dần được loại bỏ, an ninh trật tự địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS ổn định, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Với những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả của các cấp, ngành chức năng, đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ các tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng DTTS.

**004. NGUYỄN BÍCH/ TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ THỰC TẾ// An ninh biên giới.- Số 35.- Ngày 28.8.2022 - Tr.8**

**Xuất phát từ yêu cầu công tác, những năm qua, Bộ Tư lệnh BDBP đã tăng cường tạo nguồn, đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ BDBP là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, số lượng cán bộ Biên phòng người DTTS tăng cả về số lượng, chất lượng, thành phần dân tộc, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa BDBP với đồng bào các dân tộc trên biên giới, đưa chủ trương, đường lối của Đảng,**

**chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đồng thời, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu cho chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết có hiệu quả các vụ việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.**

### **Khẳng định vai trò trong thực tế**

Ở xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Thiếu tá Vàng Giàng Páo, cán bộ Biên phòng tăng cường cho xã Nậm Lạnh giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã nổi tiếng là người hay đi, hay làm, gần dân, vận động dân khéo.

Người dân sinh sống trên địa bàn xã Nậm Lạnh chủ yếu là người Mông, Thiếu tá Páo cũng là người Mông, am hiểu phong tục tập quán của dân tộc mình nên có nhiều thuận lợi trong công tác dân vận. Trong quá trình công tác, anh đã có những góp ý thiết thực cho xã Nậm Lạnh xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên là người DTTS, đảng viên theo tôn giáo... Với sự đóng góp tích cực của anh, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Nậm Lạnh đã kết nạp được 17 đảng viên; kiện toàn được 8/15 chi bộ trong toàn Đảng bộ xã. Với uy tín và khả năng vận động khéo của mình, Thiếu tá Páo trực tiếp vận động được nhiều hộ dân đi tiêm vaccine phòng Covid-19 khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Cũng là cán bộ được đi học cử tuyển, Thiếu tá Lý Hừ Cà, người dân tộc Hà Nhì đã khẳng định được vai trò và uy tín của mình trong đồng bào các dân tộc sinh sống ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Anh từng công tác tại các Đồn Biên phòng: Leng Su Sìn, Nà Hỳ, A Pa Chải và đều để lại những dấu ấn riêng trong công tác dân vận. Hiện, Thiếu tá Lý Hừ Cà là cán bộ tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ngoài tiếng mẹ đẻ, anh còn có thể giao tiếp bằng tiếng Mông, tiếng Lào, cũng như am hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Với lợi thế biết nói tiếng dân tộc, phong cách làm việc hoạt bát, tính cách cởi mở, nhiệt tình, Thiếu tá Lý Hừ Cà tham gia giải quyết rất hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn giữa các dân tộc do tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất sản xuất... Anh cũng vận động thành công nhiều hộ dân sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không nghe theo các đối tượng phản động xúi giục đòi li khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Mông”. Thiếu tá Lý Hừ Cà cũng chính là người trực tiếp tham gia khảo sát, thực hiện Đề án 79 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sắp xếp, ổn định người Mông di cư vào Mường Nhé. Anh là người đầu tiên có mặt ở khu đất thành lập bản mới, họp dân, tổ chức bầu các vị trí cán bộ cốt cán của bản..., ổn định tình hình tư tưởng người dân.

### **Tăng cường đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số**

Thiếu tá Vàng Giàng Páo và Lý Hừ Cà chỉ là hai trong số rất nhiều cán bộ Biên phòng là người DTTS mà tôi đã gặp trong các chuyến công tác tại biên giới. Điều dễ nhận thấy là hầu hết trong số họ đều có những đóng góp rất tích cực trong việc vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới cùng BDBP.

Thực tế, BĐBP đóng quân chủ yếu trên địa bàn biên giới, biển đảo, nơi có đông đồng bào các DTTS sinh sống. Xác định đội ngũ cán bộ là người DTTS có vai trò quan trọng trong vận động nhân dân khu vực biên giới xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thể trận Biên phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc đối với cán bộ, quân nhân là người DTTS.

Đại tá Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP cho biết: “Hằng năm, Bộ Tham mưu BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố biên giới giao quân tăng tỷ lệ tuyển nhận chiến sĩ mới ở khu vực biên giới, đặc biệt là người DTTS để tạo nguồn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng phục vụ lâu dài trong Quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc. Tính từ năm 2012 đến năm 2022, các đơn vị đã tuyển nhận 67.921 chiến sĩ mới, trong đó, có 17.791 chiến sĩ mới là người DTTS, chiếm tỷ lệ 26,2%”. Đến nay, nhiều đồng chí sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã phát huy được năng lực, giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP đã đề xuất Bộ Quốc phòng mở 12 lớp cử tuyển Trung cấp Biên phòng đào tạo 255 đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ; cử 75 đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ đi đào tạo tại các trường của Quân đội và BĐBP để tạo nguồn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là người DTTS cho các đơn vị. Đồng thời, tham mưu cử 774 lượt QNCN đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyển dụng, tuyển chọn được 33 QNCN là người DTTS.

Cùng với công tác đào tạo, Bộ Tư lệnh BĐBP đã bố trí, sử dụng đội ngũ QNCN là người DTTS một cách hiệu quả căn cứ tình hình thực tế trên các tuyến biên giới. Phát huy lợi thế của đội ngũ QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ là người DTTS am hiểu phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc, các đơn vị đã phân công tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Cán bộ Biên phòng đã tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia cùng BĐBP và địa phương quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Các cán bộ Biên phòng là người DTTS cũng tích cực tham mưu và tham gia giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng thể trận Biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

#### **005. THÀNH CHƯƠNG - ANH NGUYỄN/ CHUYỆN Ở BẢN NGHÈO NHẤT HUYỆN MƯỜNG CHÀ// Lao động.- Số 199.- Ngày 27/8/2022 - Tr.4**

**Sau gần 1 giờ đi xuống xuôi dòng Nậm Mực chúng tôi đến bản Pa Ít, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Đây là một bản nghèo nhất của xã**

**nghèo và khó khăn nhất huyện. Không những thế, ở Pa Ít còn không điện, không đường và không nước sinh hoạt...**

### **“Vợ chồng Bí thư - Trưởng bản”**

Khi hỏi thăm đến nhà trưởng bản, người dân chỉ đến ngôi nhà này, hỏi nhà Bí thư Chi bộ bản cũng được người dân chỉ đến ngôi nhà đó. Lý do rất thuyết phục là trong ngôi nhà đó người chồng làm trưởng bản, còn vợ làm Bí thư chi bộ! Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt và cũng rất hiếm xảy ra vì tại bản Pa Ít thì “vợ chồng Bí thư - Trưởng bản” là những người có học vấn cao nhất bản. Theo đó thì anh Trưởng bản Khoàng Văn Thắng có trình độ học hết cấp 2 còn Bí thư Lù Thị Xuân thì có bằng cử nhân chuyên ngành sư phạm mầm non.

Theo Trưởng bản Khoàng Văn Thắng, bản Pa Ít có 57 hộ với 316 nhân khẩu và 100% là người Khơ Mú, hầu hết là hộ nghèo. Đến nay Pa Ít vẫn chưa có đường ô tô vào bản mà chỉ có đường mòn, việc đi lại rất khó khăn vất vả. Từ bản muốn ra trung tâm xã phải mất hơn 2 giờ đồng hồ trên đoạn đường chưa đầy 20km, vào mùa mưa thì bản bị cô lập hoàn toàn.

“Cũng may là từ khi Thủy điện Long Tạo đi vào hoạt động, nước suối Nậm Mực dâng, người dân chủ yếu đi lại bằng đường thủy thuận tiện, rút ngắn được thời gian ra trung tâm xã chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ” - Trưởng bản Pa Ít chia sẻ.

### **Cô giáo của bản**

Từ nhà trưởng bản, chúng tôi đến thăm Điểm trường Tiểu học Pa Ít - nơi có cô giáo Tòng Thị Liên - người đã có trên 10 năm công tác gắn bó với bản vùng cao này. Theo cô giáo cảm bản Tòng Thị Liên, so với cách đây hơn chục năm thì đời sống người dân đã khá hơn nhiều.

“Trước kia 100% ngôi nhà trong bản đều tạm bợ, tranh tre dột nát; người dân chủ yếu ăn cơm độn sắn và mỗi năm có từ 3 - 4 tháng thiếu đói. Bà con không quan tâm đến việc ăn mặc, học hành của con cái, nhiều đứa trẻ 5 - 6 tuổi vẫn trần truồng, đầu tóc cả năm không biết đến dầu gội” - cô Liên kể lại.

Với hơn 10 năm gắn bó với nơi này, cô Liên từng chứng kiến nhiều hình ảnh rất buồn của Pa Ít như, học sinh đến lớp không sách, không vở, không bút và người lấm lem bùn đất. Cùng với việc dạy học, cô giáo cũng đồng thời làm mẹ, phải tắm gội, cắt tóc và giặt quần áo cho các con...

Đến nay thì khác, nhận thức của người dân đã thay đổi, quan tâm đến việc học hành của con cái hơn; bắt đầu chăn nuôi, trồng rau, tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. “Thấy cô giáo trồng rau xanh tốt, nhiều người trong bản đã đến hỏi: Cô giáo trồng rau kiểu gì mà tốt thế? Mình lại hướng dẫn bà con cách làm đất, đánh luống; bảo họ phải tưới nước, bón phân thường xuyên để rau xanh tốt” - Cô Liên cho biết thêm.

### **Pa Ít hy vọng những đổi thay**

Theo Trưởng bản Khoàng Văn Thắng, những năm gần đây, đời sống của người dân trong bản đang dần thay đổi tích cực. Trong bản đã có điểm trường mầm non, tiểu học; người dân đã học được cách chăn nuôi, thay đổi tập quán canh tác. Hiện



nay, cả bản có trên 40 con trâu, 20 con lợn, trên 200 con gia cầm. Ngoài hơn 20ha lúa nương, người dân đã tăng diện tích trồng sắn lên trên 15ha. Một số hộ đã làm được nhà sàn khang trang, chủ động lắp điện năng lượng mặt trời, điện nước để nâng cao đời sống.

Còn theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí - Mùa A Lù, thì Pa Ít vẫn là bản nghèo nhất, xa xôi nhất của xã. Nhiều năm liền Pa Ít giữ vị trí dẫn đầu về số người nhiễm HIV/AIDS. Cao điểm nhất là năm 2012, phát hiện 10 cặp vợ chồng nhiễm HIV/AIDS.

Những năm qua cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng cũng dành nhiều thời gian, công sức để nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhờ đó, đến nay tỉ lệ người nghiện, người nhiễm HIV đã được kiểm soát, không có các ca phát sinh mới. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí, do đặc biệt khó khăn nên bản Pa Ít luôn nhận được sự quan tâm của các cấp và nhiều tổ chức, đoàn thể.

## **006. LÊ LAN/ ĐIỆN BIÊN THÁO GỖ VƯƠNG MẮC CÁC DỰ ÁN MẮC-CA// Nhân dân.- số 24388.- Ngày 8/8/2022 - Tr.7+8**

**Đặt mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm cây mắc-ca trong khu vực Tây Bắc, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã chủ động kêu gọi các nhà đầu tư phát triển cây mắc-ca, xây dựng nhà máy chế biến mắc-ca tại địa bàn. Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn (từ năm 2018 đến nay), Điện Biên đã có 13 nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư trồng cây mắc-ca với quy mô hơn 85 nghìn ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.551 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế, tất cả các dự án mắc-ca tại Điện Biên đều gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ rất chậm.**

Thống kê đến ngày 31/7/2022, toàn tỉnh Điện Biên mới đo đạc, quy chủ được 13.253ha (đạt 15% tổng diện tích được tỉnh chấp thuận cho các dự án mắc-ca); diện tích đã trồng cây mắc-ca là 3.983ha (đạt 4,64% diện tích được phê duyệt và đạt 27% diện tích nhà đầu tư cam kết thực hiện đến năm 2022); tổng vốn đầu tư 1.277 tỷ đồng (đạt 8,22% tổng vốn được phê duyệt). Toàn tỉnh có chín hợp tác xã mắc-ca được thành lập tại bảy huyện, thành phố, gồm: Tuần Giáo, Mường Nhé, Điện Biên, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ.

### **NHIỀU KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC**

Riêng kế hoạch trồng mới mà các nhà đầu tư đã cam kết với tỉnh sẽ trồng trong năm 2022 là 8.557ha thì đến thời điểm này mới trồng được 813ha (đạt 10% so với tổng diện tích cam kết). Điều đáng nói trong tổng diện tích đã trồng mới từ đầu năm 2022 đến nay thì có tới 660ha do Công ty cổ phần mắc-ca Mường Then trồng tại xã Phú Luông, huyện Điện Biên. Số diện tích còn lại thuộc dự án mắc-ca công nghệ cao tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (30ha) và dự án mắc-ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ (123ha). Còn các dự án khác đều không thể triển khai trồng được một héc-ta nào.

Tại buổi làm việc với chủ đầu tư các dự án trồng cây mắc-ca do Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án mắc-ca tỉnh vừa tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê

Thành Đô đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía nhà đầu tư, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khiến các dự án mắc-ca không đạt tiến độ. Với các nhà đầu tư, ông Lê Thành Đô đánh giá, hầu hết các nhà đầu tư chưa tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án làm căn cứ, cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo; đặc biệt là thủ tục về đất đai mà cụ thể là hồ sơ xin thuê đất. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng; bộ máy hoạt động chưa được xây dựng đầy đủ, bài bản, hiệu quả hoạt động chưa cao, nhất là trong việc phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức thực hiện dự án. Với UBND các huyện trong vùng dự án, còn biểu hiện thờ ơ, để mặc nhà đầu tư loay hoay ở cơ sở trong khi có việc rõ ràng thuộc trách nhiệm của chính quyền. Nhắc lời khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ Nguyễn Tuấn Anh về việc “Thành phố không nhận được hồ sơ của nhà đầu tư nào đề nghị cho thuê đất”, ông Lê Thành Đô rất không hài lòng với cách làm việc này. Ông nhấn mạnh: “Đồ đạc, quy chủ là trách nhiệm của thành phố nhưng vì tiến độ nhà đầu tư đã tự nguyện bỏ vốn, hỗ trợ địa phương làm đồ đạc, quy chủ. Vậy thì thành phố phải chủ động cử cán bộ cùng nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện đồ đạc, quy chủ chứ không phải chỉ ngồi đợi nhà đầu tư trình”. Còn với một số huyện, như: Điện Biên, Nậm Pồ hiện còn tình trạng người dân chưa thông chủ trương, chưa cho nhà đầu tư vào đồ đạc, quy chủ đất thì trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền các huyện này. Dẫn chứng kết quả đạt được của hai huyện Mường Nhé, Mường Ảng, ông Lê Thành Đô đã chỉ rõ rằng: Tương đồng về điều kiện, địa hình mà Mường Ảng, Mường Nhé làm được thì rõ ràng người ta sát sao hơn và trách nhiệm hơn!

Đồng tình với nhận xét của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến còn thẳng thắn phê bình cách làm việc, hoạt động của các tổ giúp việc. Đồng chí Lò Văn Tiến nói rằng: Có ba tổ giúp việc do lãnh đạo ba Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng song các tổ giúp việc không chủ động, không thường xuyên liên hệ các nhà đầu tư cập nhật khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ giải quyết, chỉ đến khi Ban Chỉ đạo yêu cầu báo cáo thì mới cập nhật số liệu từ huyện. Dẫn chứng vướng mắc trong định giá tài sản vườn cây của Công ty cổ phần mắc-ca Him Lam ông Lò Văn Tiến yêu cầu: Các ngành phải tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết triệt để vướng mắc chứ không phải chỉ gợi ý sơ sơ rồi để mặc doanh nghiệp như thế!

## **YÊU GẦU CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC**

Đề cập vướng mắc về đất đai là vấn đề cơ bản nhất trong việc triển khai các dự án mắc-ca trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ rõ, vướng mắc này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự liệu lường trước. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường thông tin về hiệu quả kinh tế của cây mắc-ca đến người dân vùng dự án; đồng thời yêu cầu chính quyền cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh khẩn trương vào cuộc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục.

Cùng với đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập riêng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây mắc-ca cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm

trưởng ban; thành lập ba tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với trách nhiệm thường xuyên tham mưu, họp bàn tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư đang triển khai dự án mắc-ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên, vậy nhưng, tiến độ các dự án mắc-ca đến nay vẫn quá chậm. “Thực trạng này có phần trách nhiệm của mỗi chúng ta chứ không phải hoàn toàn do khách quan là yếu tố thời tiết”- đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, cụ thể là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động vào cuộc tháo gỡ khó khăn về đất cho doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các huyện, thành phố có dự án trồng mắc-ca phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dự án trồng mắc-ca thay vì để nhà đầu tư tự xoay xở, bơ vơ khi về địa bàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các dự án mắc-ca với sự phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự của Điện Biên, Bí thư Nguyễn Văn Thắng yêu cầu phải gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố với kết quả triển khai các dự án mắc-ca. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xét thêm kết quả triển khai các dự án mắc-ca tại địa bàn là căn cứ nhận xét, đánh giá năng lực cán bộ trước khi luân chuyển, bổ nhiệm.

Riêng với các nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn nhà đầu tư chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án; đồng thời chủ động đề xuất xây dựng nhà máy chế biến, văn phòng đại diện tại các địa phương.

## **007. LÊ LAN/ CHỦ RỪNG MÒN MỎI ĐỢI... TIỀN RỪNG!// Thời nay.- Số 1313.- Ngày 15/8/2022 - Tr.16**

**Mấy năm nay, hàng trăm chủ rừng ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bỏ công bảo vệ, chăm sóc hơn 10 nghìn ha rừng, nhưng chưa nhận được tiền công từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Điều này không chỉ khiến các chủ rừng thiếu nguồn lực đầu tư trang, thiết bị, dụng cụ tuần tra, bảo vệ rừng mà còn đẩy nhiều trưởng bản, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng vào tình cảnh trớ trêu, khi mỗi ngày người trong bản gặp họ đều hỏi: “Khi nào có tiền rừng về...?”!**

### **Ngày nào bà con cũng hỏi... tiền rừng!**

Đón chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ ở cuối bản Cò Chạy 2 thuộc xã biên giới Mường Pồn, Trưởng bản Tòng Văn An buồn bã nhắc số tiền công bảo vệ rừng tồn quỹ nhiều năm qua. Vừa đưa cho chúng tôi cuốn “Hồ sơ rừng cộng đồng, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên”, ông Tòng Văn An, vừa nói: Theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND huyện Điện Biên, bản Cò Chạy 2 được giao quản lý, bảo vệ 408,5ha; kèm theo Quyết định, bản được nhận “Hồ sơ rừng cộng đồng” trong đó có thống kê đặc điểm khu rừng giao cho cộng đồng ghi rõ diện tích, loại rừng, trạng thái rừng và trữ lượng...

Khi chính sách hỗ trợ công bảo vệ từ quỹ DVMTR có hiệu lực thì từ năm 2012-2017, khu rừng bản Cò Chạy 2 được hưởng tiền công bảo vệ từ quỹ rừng, số

tiền trung bình hơn 200 triệu đồng/năm. Với bà con dân bản Cò Chạy 2, số tiền ấy được sử dụng vào nhiều việc có ý nghĩa.

Tiếp lời ông An, Tổ phó tuần tra bảo vệ rừng bản Cò Chạy 2 Lò Văn Yên, nói chi tiết cách phân chia, sử dụng tiền bảo vệ rừng. Ông Yên cho biết: Dân bản thống nhất, mỗi năm trích lại 10% phục vụ hoạt động của tổ tuần tra bảo vệ rừng; phần còn lại chia theo công đóng góp của từng gia đình trong bản. Tính trung bình, mỗi gia đình được nhận từ 3-5 triệu đồng/năm. “Dù không nhiều, nhưng nhờ số tiền ấy bà con có điều kiện mua thêm vật dụng phục vụ sinh hoạt và mua thêm đồ dùng học tập cho trẻ nhỏ. Cũng nhờ có tiền rừng, người dân bản Cò Chạy 2 đã tự nguyện góp sức chăm sóc, bảo vệ rừng, không tùy tiện vào rừng đào măng, đốt lửa lấy ong hay phá rừng làm nương nữa”, ông Yên cho biết thêm.

Nhưng từ năm 2017, người dân bản Cò Chạy 2 nhận thông tin là tạm thời chưa được nhận tiền rừng vì... chưa có bản đồ giao đất, giao rừng. Trưởng bản Tòng Văn An nhiều lần ra xã hỏi bản đồ giao đất giao rừng thì được trả lời: “Việc này do huyện”. Mỗi lần đại biểu HĐND huyện về xã tiếp xúc cử tri, ông An đều kiến nghị cơ quan chức năng của huyện sớm giải quyết hồ sơ thủ tục để dân bản Cò Chạy 2 được nhận tiền rừng như các bản lân cận. Cứ như thế, năm này qua năm khác, đại biểu về rồi đại biểu lại đi mà kiến nghị của người dân bản Cò Chạy 2 còn nguyên đó. Để rồi, suốt từ năm 2017 đến hết 2021, tiền công bảo vệ rừng của bản Cò Chạy 2 tồn quỹ đã lên tới 724 triệu đồng, trong khi hàng trăm người dân đã góp công bảo vệ rừng ngày ngày vẫn... đổ mắt mong!

Chung tình cảnh với bản Cò Chạy 2, cũng từ năm 2017 đến nay, người dân bản Mường Pồn 2 chưa được nhận số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Quảng Văn Trường, Trưởng bản Mường Pồn 2, cho biết: Theo Quyết định 2741/QĐ-UBND ngày 23/10/2008, bản Mường Pồn 2 được giao quản lý bảo vệ 786,89ha rừng phòng hộ; kèm theo Quyết định 2741 bản Mường Pồn 2 cũng được giao “Hồ sơ rừng cộng đồng” có đầy đủ thông tin chi tiết về khu rừng được giao bảo vệ. Trước năm 2017, người dân trong bản đều được nhận tiền công bảo vệ rừng khoảng 6-7 triệu đồng/gia đình/năm, bà con phấn khởi lắm. Nhiều gia đình đã tự nguyện bỏ sản xuất trên nương để có thời gian tuần tra bảo vệ rừng. Vậy nhưng từ năm 2017 đến nay người dân bản Mường Pồn 2 chưa được nhận tiền rừng, rất khó khăn.

Trưởng bản Mường Pồn 2 Quảng Văn Trường nói thêm như để giải bày: Đất nương không, đất ruộng ít, 16 gia đình nghèo và cận nghèo trông đợi tiền rừng để mua lương thực trong tháng ba ngày tám. Mấy năm nay không có, nhiều gia đình rất khó khăn. Bởi thế, ngày nào gặp tôi bà con cũng hỏi: “Có tiền rừng chưa?”, “Sao lâu thế?”... Bà con vì quá thiếu thốn, khó khăn mới hỏi nhiều như thế. Nhưng khi tôi đi hỏi tiền rừng, có ai hiểu cho đâu!

### **Vướng mắc vì đâu?**

Dem những bản khoán, trả nợ của người dân các bản Cò Chạy 2, Mường Pồn 2 trao đổi với cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên, chúng tôi được biết không riêng cộng đồng hai bản này, mà trong huyện Điện Biên hiện còn 356 chủ rừng chưa được nhận tiền DVMTR; số tiền tồn quỹ tính lên đến hơn 5,2 tỷ đồng.

Ông Lò Văn Hùng, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, cho biết: Trong số 356 chủ rừng chưa được nhận tiền rừng ở huyện Điện Biên có 271 chủ rừng chưa mở tài khoản; 73 chủ rừng chưa được điều chỉnh tên thôn, bản theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc sát nhập, đổi tên thôn, bản; 2 chủ rừng chưa đúng đối tượng; 3 chủ rừng chưa có quyết định và bản đồ giao đất, giao rừng; 261 chủ rừng có sai khác thông tin giữa quyết định và bản đồ giao đất, giao rừng. Trường hợp bản Mường Pồn 2, Cò Chạy 2 là thuộc nhóm chủ rừng chưa có quyết định và bản đồ giao đất, giao rừng.

Hỏi thêm ông Lò Văn Hùng: “Vì sao trước năm 2017 bản Mường Pồn 2, Cò Chạy 2 đều được nhận tiền DVMTR, nhưng từ năm 2017 trở lại đây không được nhận nữa?”, chúng tôi được giải thích: Trước năm 2017, một chủ rừng được nhận tiền DVMTR chỉ cần có quyết định giao đất, giao rừng và xác nhận rừng đủ điều kiện của Hạt Kiểm lâm. Song từ khi Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ được ban hành thì điều kiện hưởng DVMTR với chủ rừng thay đổi. Theo quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 61 Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ, chủ rừng phải có quyết định giao đất, giao rừng và bản đồ giao đất do cơ quan có thẩm quyền cấp mới được hưởng tiền DVMTR. Với trường hợp của bản Cò Chạy 2, Mường Pồn 2 và ông Mùa A Sáu ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) là các chủ rừng được giao đất, giao rừng, nhưng thời điểm giao không có quy định buộc việc giao đất, giao rừng phải có tờ bản đồ, nên đối chiếu theo Nghị định 156, các trường hợp này lại không đủ điều kiện.

Như vậy tình trạng trên là do vênh quy định pháp luật giữa các thời điểm; đồng thời hoàn thiện thủ tục chi tiền DVMTR cho cộng đồng bản Cò Chạy 2, Mường Pồn 2 và các chủ rừng khác do sai khác thông tin giữa quyết định và bản đồ giao đất, giao rừng trong địa bàn huyện Điện Biên. Để tháo gỡ vướng mắc, ngày 13/9/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Điện Biên và đại diện các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên. Các bên đã thống nhất UBND huyện Điện Biên sẽ báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết các vướng mắc về hồ sơ do các quy định của pháp luật về giao đất, giao rừng và chính sách chi trả DVMTR chưa đồng nhất.

Ngày 9/11/2021, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên đã ký Văn bản 2407/UBND-TNMT báo cáo UBND tỉnh Điện Biên về việc không đồng nhất giữa quy định giao đất, giao rừng (thời điểm năm 2013 trở về trước) với quy định chi trả DVMTR. Đến ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã có Công văn 3998/UBND-KTN, yêu cầu UBND huyện Điện Biên phải khẩn trương rà soát số liệu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất tham mưu bổ sung nhiệm vụ vào nội dung Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh nhằm tổ chức thực hiện xây dựng bản đồ giao đất, giao rừng và cập nhật số lô, khoảnh, tiểu khu... bảo đảm theo quy định.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên rõ ràng là vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ đó đến nay, việc đo đạc, làm bản đồ diện tích rừng của bản Mường Pồn 2, Cò Chạy 2 vẫn chưa hoàn thành. Trao đổi tiến độ đo đạc, lập bản đồ giao đất, giao rừng

ở xã Mường Pồn với chúng tôi, ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên, nói rằng: Khó khăn lắm! Kinh phí đo đạc, lập bản đồ chưa được giao cụ thể nhưng Phòng vẫn đang chờ đơn vị tư vấn đo đạc, lập bản đồ, sau đó kiểm tra, thẩm định rồi mới trình ký, ban hành.

Vậy là, hiện tại và rất có thể thêm nhiều tháng nữa, các chủ rừng ở huyện Điện Biên vẫn chưa được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận tiền DVMTR. Việc này không chỉ đáng tiếc mà còn rất đáng trách!

### **008. Lê Lan và Dũng Minh/ THẬN TRỌNG KHI TRỒNG QUẾ TỰ PHÁT// Nhân dân.- Số 24410.- Ngày 30/8/2022 - Tr.7+8**

**Dù chưa có thông tin đầy đủ về quy hoạch vùng trồng và các thông tin về chế biến, thị trường, đầu ra cho sản phẩm từ cây quế, nhưng thời gian qua, người dân ở nhiều bản, xã của tỉnh Điện Biên đã ồ ạt trồng quế. Thực tế này đang giống hệt chuông cảnh báo nhiều hệ lụy và thiệt hại cho những người trồng quế tự phát.**

Đưa chúng tôi đi thăm nương quế của gia đình anh Giàng A Vả ở bản Xi Ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải Pờ Xề Chừ cho biết: Nương quế của gia đình anh Vả có diện tích hơn 1ha, là một trong những nương đầu tiên trồng quế tại địa bàn xã. Toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón do gia đình chủ động.

#### **Cây giống tự mua, mạnh ai nấy trồng**

Cùng bản Xi Ma 2, có gia đình anh Vừ Phá Chí cũng đã bỏ tiền mua cây quế giống ở Yên Bái về trồng. Anh Chí cho biết: Tôi có người quen ở Lào Cai, Yên Bái đều trồng quế cho nguồn thu ổn định mỗi năm. Thấy vậy, tôi hỏi và được mọi người giới thiệu nơi bán cây giống. Về kỹ thuật thì tôi chỉ được nghe người bán cây hướng dẫn là trồng cây cách cây 1,5m; khi cây bén rễ mới bắt đầu bón phân.

Ngày ngày đi qua nương quế của gia đình anh Vả, anh Chí thấy cây lên xanh tốt, một số gia đình ở các bản Pá Lùng, Nậm Vì đã học tập làm theo. Bởi thế, sau gần hai năm kể từ ngày cây quế đầu tiên được trồng ở Chung Chải đến nay, toàn xã đã có 12,9ha quế. Tất cả kinh phí mua cây giống, phân bón đều do người dân tự đầu tư.

Cũng trong địa bàn huyện Mường Nhé, từ năm 2016 xã Mường Toong có nhiều hộ dân ở các bản: Huổi Ping, Mường Toong 1, Mường Toong 3 mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên nương sang cây quế. Đến nay, toàn xã Mường Toong có 23ha quế được trồng phân tán.

Tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tình trạng người dân trồng cây quế kiểu tự phát cũng bắt đầu “nóng” lên. Đáng lo ngại là thông tin bất nhất về nguồn gốc cây giống mà người trồng quế và cả đại diện của đơn vị cung cấp cho người dân trồng tại hai xã: Phu Luông, Mường Lói khi làm việc với chính quyền địa phương. Qua tập hợp thông tin từ nhân dân trên địa bàn, UBND xã Phu Luông có báo cáo: Từ năm 2021, Hợp tác xã Hưng Phúc (trụ sở tại xã Phu Luông) đã bắt đầu bán cây quế giống cho 15 gia đình ở 5 bản: Huổi Cảnh, Na Há, Xê, Xôm, Kham Pòm, với giá 3.000 đồng/cây nhưng người dân chỉ phải trả trước 2.000 đồng/cây, số tiền còn lại (1.000

đồng) thì Hợp tác xã cho nợ đến khi thu hoạch sản phẩm cây quế. Sang năm 2022, Hợp tác xã Hưng Phúc tiếp tục bán cây quế giống cho 26 gia đình ở các bản này vẫn giá 3.000 đồng/cây với điều kiện người dân phải thanh toán trước 1.500 đồng/cây giống; số tiền mua cây giống còn lại (1.500 đồng) được nợ tới khi thu hoạch sản phẩm quế mới phải thanh toán hết. Tổng cây quế giống người dân trong xã đã mua của Hợp tác xã Hưng Phúc trong hai năm lên tới 200.600 cây. Thông tin, số liệu được UBND xã Phú Lương tổng hợp rõ ràng, vậy nhưng khi làm việc với UBND xã cùng đại diện Đoàn biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, Công ty TNHH mắ ca Mường Then vào ngày 18/7/2022, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Hưng Phúc lại khẳng định: “Hợp tác xã không bán cây quế giống cho người dân xã Phú Lương mà chỉ bán cây giống sang xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La”. Còn về nguồn gốc cây giống được người dân trồng trên địa bàn, ông Hưng cũng trả lời: “Không biết người dân đã mua từ đâu...?!”.

### **Số liệu chưa có, thông tin mơ hồ!**

Thực trạng người dân trồng quế kiểu phong trào tự phát, trong khi chưa nắm rõ nguồn gốc, chất lượng và sự phù hợp của cây trồng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cấp ủy, chính quyền các xã, huyện đã vào cuộc làm việc với các đơn vị, người dân liên quan. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương Lương Văn Bình cho biết: Với người dân hai xã Phú Lương và Mường Lói thì quế là cây trồng mới, lại được đưa vào trồng tự phát kiểu “người này rí tai người kia”. Quá trình trồng, họ cũng chỉ làm theo thói quen, kinh nghiệm chứ không hiểu gì về kỹ thuật đào hố, khoảng cách cây, thời gian bón phân, chăm sóc... Thêm vào đó là quy trình chế biến, tiêu thụ người dân cũng không biết, ngoài lời cam kết của Hợp tác xã Hưng Phúc-đơn vị cung ứng cây giống cho người dân là “sau này sẽ bao tiêu sản phẩm từ cây quế”.

Với huyện biên giới Mường Nhé thì việc người dân (chủ yếu đồng bào dân tộc H'Mông) chủ động chuyển đổi cây trồng truyền thống trên đất nương bạc màu sang trồng quế là tín hiệu mừng cho sự chuyển đổi ý thức sản xuất, tinh thần tự lực vươn lên. Song xuất phát từ sự tự thay đổi, tự trồng nên chỉ sau thời gian ngắn cây quế bén rễ trên đất nương Mường Nhé thì người dân bắt đầu lo lắng. Anh Vừ Phá Chí, người dân bản Xi Ma 2, xã Chung Chải cho biết: Tôi mua cây giống của người bán bên Yên Bái theo hình thức chuyển tiền-chuyển cây, thế nên cây về đến nơi là tôi đem trồng mà không hay biết có cây quế giả. Mãi tháng 6 vừa qua có cán bộ nông nghiệp về thăm vườn, kiểm tra thì tôi mới biết có khá nhiều cây quế giả trên nương. Tính sơ sơ tiền giống, phân bón và công trồng, nhà tôi thiệt hại gần 10 triệu đồng. Với anh Giàng A Vả thì lo lắng nhiều hơn! Bởi cùng lúc phát hiện cây quế giả trên nương, anh Vả còn phát hiện bệnh hại trên cây quế mà thuốc chữa bệnh cho cây ở Chung Chải không nhà nào có bán.

Trao đổi với Chi cục trưởng Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) Mai Hương về diện tích, địa bàn trồng quế trong toàn tỉnh Điện Biên, chúng tôi chỉ có được thông tin ít ỏi. Bà Mai Hương cho biết: Người dân một số huyện, như: Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và huyện Điện Biên đã trồng quế theo hình thức trồng cây phân tán, tự phát; hiện Chi cục chưa có số liệu thống kê diện

tích trồng quế trong toàn tỉnh. Về nguồn gốc, chất lượng cây giống, đơn vị cung ứng cũng chưa được các địa phương và ngành chức năng thống kê cụ thể.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, cây quế là một trong 20 cây trồng lâm nghiệp theo Quyết định số 30/2018/TTBNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc phát triển phải tuân thủ theo Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây lâm nghiệp. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống các loài cây trồng lâm nghiệp chính, khuyến khích thực hiện đối với các giống cây trồng lâm nghiệp khác, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng giống; không phát triển ồ ạt, gây ảnh hưởng đến cây trồng khác, lãng phí, xâm hại nguồn tài nguyên đất, khí hậu. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được nghiên cứu, chọn, tạo, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Dù chưa có thông tin đầy đủ về quy hoạch vùng trồng và các thông tin về chế biến, thị trường, đầu ra cho sản phẩm từ cây quế, nhưng thời gian qua người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên đã ồ ạt trồng quế. Thực tế cho thấy, trồng cây lâm nghiệp theo đúng quy hoạch sẽ phát huy hiệu quả rất lớn, mang lại giá trị cao. Ngược lại, nếu phát triển quá “nóng” sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy, rủi ro. Vì vậy, để phát triển bền vững cây trồng lâm nghiệp, yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân sản xuất theo quy hoạch, kiểm tra việc thực hiện và có những điều chỉnh phù hợp thực tế...Ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh thông tin thị trường, gia tăng cảnh báo rủi ro để người dân không chạy theo phong trào, phá vỡ quy hoạch chung. Ở những vùng không quy hoạch trồng cây lâm nghiệp, các cơ quan chức năng cần chủ động trong việc hướng dẫn nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác phù hợp, phát triển ổn định, bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

#### **009. HƯƠNG THỦY/ BẢO TÀNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TĂNG GIÁ VÉ GẤP 4 LẦN VÌ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT HOÀNH TRÁNG// An ninh Thủ đô.- Số 6610.- Ngày 01/8/2022 - Tr.12**

**Bắt đầu từ hôm nay 1/8, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ tăng giá vé gấp 4 lần, từ 25 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng. Việc điều chỉnh giá vé xuất phát từ thực tế trong công tác quản lý, vận hành khai thác bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng.**

Trong khi các bảo tàng công lập như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giá vé cao nhất là 40 nghìn đồng, thì Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giá vé lên mức 100 nghìn đồng khiến nhiều người khá bất ngờ.

Việc tăng giá vé này của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết, giá vé 25 nghìn trước đây chỉ áp dụng tham quan hệ thống trưng bày tài liệu, hiện vật. Khi đưa bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ vào khai thác trưng bày, chi phí vận hành của bức tranh rất lớn.



Mỗi năm nhà nước cấp cho Bảo tàng 100 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên để vận hành bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ", mỗi tháng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chi trả hết hơn 50 triệu đồng. Chưa kể, mức đầu tư cho bức tranh là trên dưới 50 tỷ và chi phí vận hành, bảo dưỡng mỗi năm lên tới khoảng 2 tỷ đồng.

Dù tăng giá vé gấp 4 lần, tuy nhiên, bà Nga cho biết, đối tượng thu phí rất ít chỉ chiếm 1/3 số lượng khách vào tham quan. Đối tượng được miễn giảm, ưu tiên thì rất nhiều. Cụ thể, những đối tượng được miễn phí vé tham quan như: cựu chiến binh, người dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đi nghiên cứu thực tế... Người cao tuổi trên 60 sẽ được giảm 50% giá vé. Đồng bào, nhân dân có hộ khẩu thường trú tại Điện Biên được miễn phí 7 ngày trong dịp lễ, tết. Số tiền thu được, đơn vị chỉ giữ lại 50% để quản lý, vận hành, 50% còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, bảo tàng đã tích cực đầu tư, đổi mới phong cách phục vụ, cải tạo cảnh quan, thiết kế các điểm check-in đẹp hấp dẫn du khách khi đến với Điện Biên. Nhờ vậy, lượng khách đến tham gia cũng tăng nhanh, theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã đón tiếp hơn 118 nghìn lượt khách, đạt 91% kế hoạch năm.

Bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, độc đáo được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Người chủ trì tác phẩm là ông Nguyễn Văn Mạc cùng với các cộng sự dành ra khoảng hơn 1.200 ngày, trong đó hơn 500 ngày vẽ phác thảo và khoảng hơn 750 ngày vẽ chính thức ngay tại Điện Biên.

Bố cục của tác phẩm hình tròn, dài 132 m, cao 20,5 m, đường kính 42 m với tổng diện tích là 3.225 m<sup>2</sup>, tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật, khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ kết hợp với phần nghệ thuật sắp đặt, trưng bày các hiện vật. Bức tranh gồm 4 trường đoạn.

“Toàn dân ra trận” là hình ảnh những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch; hình ảnh hàng trăm chiến sỹ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ... được tái hiện sinh động và chân thật.

“Khúc dạo đầu hùng tráng” với điểm nhấn là trận Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thắng trận mở màn đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của quân Pháp đồng thời cổ vũ các chiến sỹ của ta có thêm sức mạnh, củng cố niềm tin vào những trận đánh tiếp theo.

“Cuộc đối đầu lịch sử” với những hình ảnh hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà... phản ánh sự khốc liệt của chiến trường. Kết thúc trường đoạn bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá trong lòng đồi A1.

"Chiến thắng": Đối lập với hình ảnh thất bại của quân Pháp là hình ảnh quân ta vùng lên đánh chiếm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và điểm nhấn là lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries - Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

## **010. QUỲNH ANH/ CLB VĂN NGHỆ NCT 7/5 CÁT CAO LỜI CA, TIẾNG HÁT// Người cao tuổi.- Số 171.- Ngày 27/8/2022 - Tr.5**

Sau gần một năm chuẩn bị, CLB văn nghệ NCT 7/5 tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ra mắt công bố quyết định thành lập. Đại biểu đại diện lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh, các tổ chức Hội, CLB văn nghệ các huyện, thị xã, thành phố đến dự đông đủ.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho CLB. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng lẵng hoa và phát biểu chúc mừng CLB Người cao tuổi 7/5 tỉnh Điện Biên hoạt động ngày càng khởi sắc, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của NCT trên địa bàn.

Tại buổi lễ ra mắt, màn diễn chào hỏi gây được xúc động mạnh mẽ với các đại biểu, nhiều lời khen ngợi và các tràng pháo tay liên tục không ngừng. 25 thành viên với trang phục đẹp, đa sắc màu cùng nhau đua tài khoe sắc trên sân khấu, nhìn ai cũng tràn đầy năng lượng, U60 cả rồi mà vẫn trẻ trung phơi phới.

CLB được thành lập bằng sự nhiệt tình và niềm đam mê cháy bỏng của ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với đời thường, thấy mình còn khỏe, còn sức lực để cống hiến làm đẹp cho đời, ông đã tìm đến những người bạn tâm giao, có cùng sở thích, suy nghĩ và niềm đam mê nghệ thuật hình thành Ban sáng lập CLB văn nghệ NCT.

Ban đầu chỉ có 5 thành viên sáng lập, họ tích cực tuyên truyền, vận động những NCT có khả năng về chuyên môn về văn hóa nghệ thuật tham gia, từ 5 người lên 10 rồi 20 người và khi chính thức thành lập lấy tên là “CLB người cao tuổi 7/5 tỉnh Điện Biên” có 25 thành viên do ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và các thành viên đều là những ca sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân uần chúng từ các ngành, nghề khác nhau tụ hội về.

Việc đầu tiên CLB xây dựng quy chế hoạt động, tôn chỉ mục đích, kế hoạch bài bản, khoa học... từng bước xây dựng CLB vững mạnh. Sản phẩm đầu tay của CLB là đăng kí tham gia Hội thi “Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ IV” cấp tỉnh đoạt giải nhất toàn đoàn. Đây là phần thưởng xứng đáng, sự khích lệ kịp thời dành cho những nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên CLB. Nhờ “cú hích” đặc biệt này, các diễn viên hào hứng, tích cực luyện tập văn nghệ, tổ chức lưu diễn ở một số huyện, thị trong tỉnh được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương tích cực ủng hộ giúp đỡ. Chương trình giao lưu văn nghệ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Khi hỏi về tổ chức và hoạt động của CLB, ông Nguyễn Đăng Quang ôn tồn trao đổi với chúng tôi: “Để có được phong trào, Ban sáng lập tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, nơi luyện tập... nhưng vui, vui lắm! Chúng tôi phấn đấu để làm đậm đà hơn phong vị quê hương Điện Biên giàu bản sắc dân tộc”.

CLB đang hăng say luyện tập chuẩn bị tham gia Hội diễn Công nông binh toàn tỉnh vào tháng 10 năm 2022. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của các thành viên và người đứng đầu, CLB đăng kí tham dự Hội diễn để được trải nghiệm và làm đẹp thêm cho cuộc sống.

**011. DUY TUẤN/ GIÚP ĐỒNG BÀO NÂNG CAO HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT//  
khu hai, số 1198, ngày 25/8/2022 - Tr.6**

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 379, Quân khu 2 đứng chân trên địa bàn 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên là Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu với tổng cộng 28 xã, 278 bản, 16 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 68,1%. Những năm trước đây, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp như: Buôn bán ma túy, hàng cấm, hàng giả, pháo nổ qua biên giới; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình... Cùng với đó là tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, chặt phá rừng, truyền đạo trái phép luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng, phức tạp.

Với tất cả tấm lòng trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 379 đã kiên trì bám địa bàn, thực hiện “bốn cùng” với bà con (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). Đặc biệt, cán bộ, nhân viên ở các đội sản xuất đã nắm, quản lý chặt khi có người lạ vào địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, bản; không nghe theo lời kẻ xấu làm những việc sai trái. Chỉ huy các đội sản xuất đã phân công cán bộ, nhân viên nắm đến từng hộ dân, nhất là một số đối tượng cộm cán, có mối quan hệ bên ngoài phức tạp. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như: Công an, biên phòng đến từng nhà, rà từng người, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phối hợp với trung tâm văn hóa, truyền thanh, truyền hình của các huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện các chương trình tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các đạo luật như: Bộ luật Hình sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ...

Theo Thượng tá Đinh Thế Bình, Phó chủ nhiệm Chính trị, Đoàn KT-QP 379, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông qua giao ban, hội ý hằng tuần. Khi có việc đột xuất đều được thông báo nhanh và cùng phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn KT-QP 379 đã vận động được 8 công dân đi cai nghiện ma túy tập trung; vận động 2 bản với 320 người dân tham gia phá bỏ và không trồng cây thuốc phiện trên cườn nhà và nương rẫy của gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Hồng Hà, Chủ tịch UBND xã Chung Chải, huyện Mường Nhé cho biết: “Bộ đội Đoàn KT-QP 379 không những là chiến sĩ xung kích trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu mà còn là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, kỷ cương phép nước. Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân đã có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ vi phạm pháp luật ở địa phương giảm rõ rệt, cấp ủy, chính quyền địa phương thấy rất an tâm, phấn khởi, người dân vui vẻ, tích cực lao động xây dựng quê hương.

**012. TUẤN ANH/ VẬN CHUYỂN HÀNG TRĂM KG MA TÚY, 5 NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÙNG LÃNH ÁN TỬ// Bảo vệ pháp luật.- Số 61.- Ngày 01/8/2022 - Tr.5**

**Theo cáo buộc, Huang Zai Wen cùng 4 đồng phạm đã vận chuyển hàng trăm kg ma túy. Với hành vi trên, tất cả bị cáo trong đường dây này đều bị tòa tuyên phạt mức án tử hình.**

TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Wu He Shan (quốc tịch Trung Quốc), Thào Nở Páo, Lý A Vừ và Thào A Dơ (cùng ngụ tỉnh Điện Biên) cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2000, Wu He Shan đến TP HCM làm việc, sau đó Shan thành lập công ty đăng ký kinh doanh đồ chơi trẻ em và đồ may mặc.

Tháng 4/2018 Huang Zai Wen đến TP HCM làm thuê cho một người Trung Quốc tên A Hùng (chưa rõ lai lịch). A Hùng giới thiệu Wen với Shan để khi cần thì Wen đến làm việc cho Shan.

Tháng 11/2018, A Hùng nhờ Shan mua hộ 20 tấn hạt nhựa và nhờ Shan làm thủ tục xuất khẩu sang Philippines. Trước khi đóng 20 tấn hạt nhựa vào container, A Hùng lấy xe tải chở đến kho của Shan 12 chiếc loa thùng đã được đóng kín vào thùng giấy và cho vào bao tải buộc kín, rồi yêu cầu Shan bốc 12 chiếc loa thùng này lên đóng vào container. Chuyển hạt nhựa và loa thùng đã xuất khẩu trót lọt sang Philippines.

Ngày 24/2/2019, A Hùng lại nói Shan mua giúp 2,4 tấn hạt nhựa và nhờ làm thủ tục xuất khẩu sang Philippines. Khi đóng số hạt nhựa này vào container để chuyển đi, A Hùng và Shan mang đến kho của Shan 12 bao tải và nói là muốn gửi mấy bao gạo nếp để đóng vào container, Chuyển hàng này cũng xuất khẩu trót lọt sang Philippines.

Bằng chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines truy tìm để thu giữ lô hàng container trên tại cảng container quốc tế Malina, thu giữ 12 bao tải có cất giấu 26 hộp đựng trà Trung Quốc, các hộp này được hút chân không và bọc màng nhựa, bên trong mỗi hộp đều chứa ma túy, tổng khối lượng 276kg.

Tại Việt Nam, vào ngày 20/3/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp cơ quan chức năng phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân, phát hiện Thào Nở Páo lái xe bán tải đến giao xe cho Wen.

Kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 12 bao tải bên trong chứa 300 gói chứa ma túy đá với tổng khối lượng gần 300 kg. Páo khai có Lý A Vừ, Thào A Dơ cùng tham gia vận chuyển ma túy và các bị cáo này đang đứng chờ Páo ở đầu đường.

Tổ công tác đã thu giữ vật chứng, bắt giữ các đối tượng trên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

**013. NGUYỄN HÀ/ Hai năm theo dấu nhóm đối tượng vận chuyển hơn 60kg ma túy// Pháp luật Việt Nam.- Số 216.- Ngày 4/8/2022 - Tr.10+11**

**Không chế hai đối tượng, cảnh sát thu giữ tại chỗ 85 bánh hồng phiến (510.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 48,96kg), 38 bánh heroin (khối lượng 13,3kg), 1kg ma túy đá...**

### **Đường dây ma túy anh vợ - em rể**

Trung tuần tháng 8/2021, Công an Điện Biên có những thông tin đầu tiên về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn huyện Điện Biên. Công tác xác minh khẩn trương được tiến hành, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được tung vào cuộc.

Công an xác định đây là nhóm đối tượng trong cùng một gia đình, tuổi đời còn rất trẻ, sinh ra, lớn lên tại huyện Điện Biên Đông nhưng cư trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Để có thể vận chuyển trót lọt số ma túy vào địa bàn từ bên kia biên giới, các đối tượng đã lên kế hoạch hết sức cụ thể, kín kẽ.

Vốn là người bản địa, am hiểu, thông thuộc địa bàn cũng như phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của đồng bào, các đối tượng đã biến hóa trong nhiều “vai” khác nhau, liên tục thay đổi thời gian, lộ trình, phương tiện, cung đường vận chuyển. Để lẩn trốn sự theo dõi cũng như đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng thường tập kết tại các khu vực rừng núi hiểm trở, luôn mang theo bên mình lương thực, dụng cụ nấu và cả hung khí sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị truy bắt, đồng thời chờ thời điểm thích hợp để gây án.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Sùng A Say (SN 1992, ngụ bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên). Dưới sự điều hành trực tiếp của Say là em rể Vừ A Nu (SN 1998). Hai anh em Say - Nu đã tạo nên một đường dây khép kín, trực tiếp đi nhận hàng từ khu vực biên giới, vận chuyển qua địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Điện Biên, đồng thời móc nối mang đi tiêu thụ tại các tỉnh miền xuôi và sang nước thứ ba.

Theo đó, mỗi khi tìm được nguồn cầu, Say sẽ liên lạc với đầu mối từ bên kia biên giới, sau đó trực tiếp đi nhận “hàng” rồi tìm cách lợi dụng địa hình rừng núi, biên giới đưa về địa bàn bằng các đường tiểu ngạch, men theo bìa rừng hoặc sườn dốc và sông suối.. Khi hàng được đưa trót lọt vào địa bàn, Say chỉ đạo Nu tiếp tục công đoạn tiếp theo là giấu hàng và vận chuyển đi địa phương khác theo lộ trình và phương tiện liên tục thay đổi Say vạch ra.

Xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt thì không dễ dàng chút nào cho công tác điều tra, phá án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, hoạt động của nhóm đối tượng liên tục có sự thay đổi về thời gian, tuyến đường cũng như địa bàn hoạt động. Các đối tượng lại chủ yếu hoạt động, ẩn náu trong khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở là địa bàn thông thuộc của chúng nên càng gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Vào thời gian này. Điện Biên liên tục có mưa đêm nên lực lượng trinh sát hầu như đều phải dầm mình trong mưa, tránh đánh động khiến đối tượng cảnh giác...

Trong khoảng thời gian gần 2 năm kể từ khi có được những thông tin, manh mối đầu tiên về hoạt động của Sùng A Say và đồng bọn, lực lượng tham gia ban chuyên án đã trải qua nhiều nhọc nhằn, gian khó khi lần theo dấu vết. Đây là những cung đường được coi là đặc địa với các đối tượng gây án, bao quanh là những cánh rừng thâm u, hiểm trở. Chưa kể là có nhiều con đường mà các đối tượng tự mở ra để tiến hành gây án, nhiều đoạn đường độc đạo, một bên là vực, một bên là núi. Thế nhưng, mọi di biến động của các đối tượng bất kể đêm hay ngày cũng đều được các trinh sát dõi theo. Rất nhiều chuyến ngược xuôi từ TP Điện Biên đến các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và các xã giáp với toàn bộ khu vực biên giới Việt - Lào tiếp giáp với tỉnh Điện Biên đã giúp trinh sát điều tra, xác minh, làm rõ mọi thủ đoạn của các đối tượng và lên phương án đấu tranh, bóc gỡ.

#### **Ngang nhiên chở 4 bao tải ma túy trên xe máy**

Đầu tháng 6, qua nguồn tin trinh sát và lần theo những dấu vết của Say, trinh sát đã xác minh, làm rõ việc Say đã lên kế hoạch và chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn về ma túy. Say đã móc nối với các đối tượng tại Lào để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy và sẽ là người trực tiếp cùng đối tượng Nu vận chuyển từ Lào về. Các đối tượng sẽ đi bộ qua đường mòn sang biên giới mang ma túy về Việt Nam, sau đó sử dụng xe máy để vận chuyển số ma túy này lên huyện Điện Biên Đông tiêu thụ.

Ngay lập tức, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cùng các tổ trinh sát được tung vào cuộc, trực tiếp khoanh vùng tại các khu vực mà Say có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy. Đồng thời, ban chuyên án cũng bố trí các tổ công tác cố định, lưu động ở nhiều hướng khác nhau, vừa chốt chặn, vừa đón lõng các đối tượng. Để tránh “rút dây động rừng” khiến các đối tượng tẩu tán tang vật, bỏ chạy thoát thân, ban chuyên án bố trí các tổ trinh sát liên hoàn theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng, tổ chức phục tại những vị trí thích hợp, đảm bảo an toàn cho quá trình đánh bắt.

Chiều 5/6, Sùng A Say, Vừ A Nu lên khu vực biên giới Việt Lào lấy “hàng” về giấu tại một cánh rừng tiếp giáp giữa huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Đêm đến, hai đối tượng băng rừng, lội suối đến vực cất giấu, cho ma túy vào 4 bao tải xác rắn và đưa lên 2 xe máy ngang nhiên chở về. Thời cơ đã đến, 6h30 ngày 7/6, tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, lực lượng đấu tranh chuyên án nhận lệnh phá án.

Các lực lượng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các phòng khối an ninh, một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, công an một số xã thuộc công an các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Điện Biên, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc Bộ Công an, đồng loạt tấn công, áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ tại chỗ 85 bánh hồng phiến (510.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 48,96kg), 38 bánh heroin (khối lượng 13,3kg), 1kg ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Sùng A Say, Vừ A Nu ra sức giằng co, chống trả quyết liệt hòng thoát thân, song với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công các đối tượng. Sùng A Say sa lưới, đường dây ma túy xuyên quốc gia được Công an Điện Biên triệt phá, chặn đứng một số lượng lớn ma túy len lỏi, thâm lậu vào địa bàn mà các đối tượng đang định thực hiện.

**014. HOÀNG PHONG/ TRUY BẮT NHANH 5 ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN MA TÚY, THU GIỮ 16 BÁNH HEROIN// Công an nhân dân.- Số 6227.- Ngày 15/8/2022 - Tr.8**

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát hiện bắt giữ 5 đối tượng trong các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh heroin. Ngày 14/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt 3 đối tượng gồm: Giàng A Vàng (SN 1993, ở bản Huổi Thủng 2, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Giàng A Giàng (SN 1976, ở bản Trạm Púng) và Vàng A Chớ (SN 1982 ở bản Dền Thàng cùng thuộc xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 16 bánh heroin, 2 xe máy, 5 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan. Vào lúc 10h30' ngày 13/8, tại khu vực hướng xã Trung Chải đi huyện Mường Tè thuộc Km 348+50, Quốc lộ 4H, địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn và Tổ công tác số 2 Công an tỉnh phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra, các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng Giàng A Vàng bị bắt quả tang tại hiện trường cùng 16 bánh nghi là heroin cùng 1 điện thoại di động.

Tiếp tục truy xét, tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng Giàng A Giàng và Vàng A Chớ. Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển 16 bánh heroin từ xã Pắc Ma, huyện Mường Tè đến xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn để bán. Nếu thành công, các đối tượng sẽ được nhận tiền công 20 triệu đồng/1 bánh heroin.

\* Trước đó, ngày 11/8, tại bến phà Pá Ngùa, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an huyện Than Uyên, Tân Uyên bắt quả tang 2 đối tượng Vàng A Sòng (SN 1995, trú tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên) và Hồ A Thu (SN 1995, trú tại xã Keo Lô, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin.

**015. NÔNG TUẤN/ QUẠT NGÃ, BẮT ĐỐI TƯỢNG “CỔNG” 12.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP// Công an nhân dân.- Số 6241, ngày 29/8/2022 - Tr.8**

Vào hồi 8h20' ngày 27/8, tại bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Công an huyện Điện Biên Đông và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Tú (SN 1989, trú tại bản Nà Trĩa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), đang có hành vi bán ma túy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt tổ công tác hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy đến cùng, tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

**016. Hà Linh/ Điện Biên: Tuyển sinh chuyên nghiệp “vào mùa”// Giáo dục và thời đại.- Số 186.- Ngày 5/8/2022 - Tr.9**

**Trong khi nhiều lớp trung cấp đã bắt đầu rộn ràng chào đón tân học sinh thì hệ đào tạo cao đẳng của các trường chuyên nghiệp tại Điện Biên vẫn đang trên “đường đua”. Để bảo đảm chỉ tiêu, các trường đã và đang dần đổi hướng trong “chiến lược” truyền thông.**

### **Rộng cửa đón trò**

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên tấp nập chào đón 229 học sinh từ các huyện về nhập học hệ trung cấp. Ngay khi về trường, các em đều được sắp xếp, bố trí ăn nghỉ tại ký túc xá và hỗ trợ làm quen với môi trường mới.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, các em được tham quan, giới thiệu mô hình học tập ở mỗi ngành, nghề đào tạo của nhà trường. Dựa trên nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và điều kiện thực tế tại nơi sinh sống, ngày 28/7 các em chính thức đăng ký ngành học, với sự hỗ trợ, tư vấn của giáo viên nhà trường.

Cũng như nhiều bạn khác, em Mùa A Kinh (SN 2007) một mình bắt xe từ huyện biên giới Mường Nhé về đây nhập học. Năm vừa qua, Kinh hoàn thành chương trình lớp 9, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông con nên em xác định sớm đi làm để phụ giúp bố mẹ.

Kinh tâm sự: “Từ trong năm học, thầy cô trường Nghề đã đến tận nơi để giới thiệu, tư vấn. Ban đầu em còn chút băn khoăn. Nhưng khi nghe phân tích em thấy đi học nghề là hợp lý nhất. Em đăng ký học lái máy xúc và tiếp tục học văn hóa. Bởi vì nghề này vẫn cần nhiều lao động, nên cơ hội việc làm cao”.

Năm học này, Trường Cao đẳng Nghề dự kiến tuyển sinh trên 300 chỉ tiêu trình độ trung cấp, 200 chỉ tiêu cao đẳng, với 15 ngành nghề khác nhau. Theo ông Trương Trường Giang, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mọi học sinh, công tác tuyển sinh được chia làm nhiều giai đoạn.

“Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 1 - 6, cao điểm là tháng 3 - 5. Với giai đoạn này, đơn vị tổ chức nhiều đoàn đến từng địa bàn, trường THCS, THPT để làm công tác tư vấn, tuyển sinh. Giai đoạn 2 đang diễn ra đến hết tháng 8, với các hoạt động tổ chức nhập học song song tuyển sinh trình độ cao đẳng. Ngoài ra, thì trường sẽ có 1 đợt tuyển sinh, nhập học bổ sung vào cuối tháng 9 - 12, nhằm tạo cơ hội cho số học sinh trượt các nguyện vọng cao hơn”, ông Giang cho hay.

Còn tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, trong 2 ngày (15, 16/7), các chuyến xe đón tân học sinh liên tiếp “lăn bánh”. Số này tập trung tại địa bàn các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ và xã Na U (huyện Điện Biên).

Ông Trần Văn Dũng, Phó phòng Đào tạo, hướng nghiệp, tư vấn việc làm chia sẻ: “Học sinh nhập học chỉ cần chuẩn bị tư trang, hành lý về trường nhập học mà không phải chịu bất cứ chi phí di chuyển nào. Nhiều học sinh ở các địa bàn vùng cao xa xôi, cách trường hàng trăm cây số. Khi được nhà trường đón thì gia đình rất phấn khởi. Đây vừa là hoạt động hỗ trợ, thể hiện sự quan tâm, đồng thời cũng nhằm bảo đảm an toàn nhất cho học sinh nhà trường”.



Cũng theo ông Dũng, mục tiêu của nhà trường là không chỉ chiêu sinh mà còn tạo cơ hội học tập bình đẳng, giúp học sinh không bỏ học giữa chừng. Bởi vậy, các em đều được hỗ trợ tối đa trong khả năng của nhà trường.

### **Chuyển hướng truyền thông**

Theo đại diện Trường Cao đẳng Nghề chia sẻ, thì do xu hướng dịch chuyển ngành nghề nên công tác tuyển sinh của nhà trường gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là đối với hệ cao đẳng. Cùng thời điểm này năm trước, số hồ sơ hệ này đã đạt 132/152 chỉ tiêu. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ ghi nhận khoảng 50 hồ sơ đăng ký.

“Quá trình tư vấn, tuyển sinh gần đây chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh sau khi học xong chương trình lớp 12 thì có xu hướng về các tỉnh, thành dưới xuôi tìm kiếm việc làm. Đa phần các em đi theo giới thiệu của người thân, song hiện nay nhiều công ty, doanh nghiệp cũng đã tìm về tận các xã, bản để chiêu mộ lao động. Vì chưa có tay nghề nên chủ yếu các em làm những việc phổ thông, như: Phụ hồ, giúp việc...”, ông Trương Trường Giang cho hay.

Tuy nhiên, xác định đây là khó khăn chung nên để đạt chỉ tiêu đề ra Trường Cao đẳng Nghề chuyển hướng truyền thông. Thay vì chỉ tập trung vào các trường THCS, THPT, hiện nay nhà trường đã kết nối, mở rộng hệ thống cộng tác viên đến tận địa bàn dân cư. Đó là cán bộ, đoàn thể cấp xã; trưởng thôn, bản và đặc biệt là số học sinh đang theo học tại trường.

Nắm bắt thông tin về kế hoạch tuyển sinh và các chế độ ưu đãi của Trường Cao đẳng Nghề từ người chị cùng bản, Vàng Thị Xinh (SN 2007), bản Pá Xoan, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà đã đăng ký ngành học Công tác xã hội tại đây.

Xinh tâm sự: “Bản em cũng có nhiều người học ở trường. Các anh chị đi học được hỗ trợ nhiều. Gia đình em hoàn cảnh khó khăn, thấy như vậy là phù hợp nên đăng ký. Lúc xuống trường thì em được thầy cô tư vấn kỹ hơn. Ngành này phù hợp với con gái, ra trường lại dễ xin việc nên em chọn”.

Còn tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, hiện nay thông tin tuyển sinh vẫn liên tục được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống các trang mạng xã hội. Đại diện đơn vị cho hay, nhà trường liên tiếp triển khai nhiều giải pháp, hình thức truyền thông khác nhau, tương ứng từng đối tượng, thời điểm.

“Từ tháng 4 đến kết thúc năm học 2021 – 2022, đơn vị đã tư vấn nghề nghiệp tại 76 trường, cho hơn 6.200 học sinh THCS, THPT. Song song với đó là cập nhật, giới thiệu, thông tin tuyển sinh sâu rộng trên trang điện tử, Facebook, Zalo và truyền thông qua nhóm cộng tác viên tại các địa bàn”, ông Dũng thông tin.

Đến thời điểm này, tuyển sinh trình độ trung cấp tại trường đã vượt chỉ tiêu đề ra, với 500 hồ sơ đăng ký. Trong đó 330 học sinh nhập học/270 chỉ tiêu. Các ngành nghề thu hút nhất là: Bán hàng trong siêu thị, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, chăn nuôi thú y, xây dựng, tin học...

“Đặc biệt, thời gian gần đây trường chú trọng hợp tác, ký kết với nhiều công ty theo từng ngành nghề đào tạo, để tìm kiếm đầu ra cho học sinh sau tốt nghiệp. Điều này cũng được giới thiệu, nêu rõ ràng trong quá trình tuyển sinh, giúp các em và gia

đình yên tâm chọn lựa. Đây vừa là giải pháp hỗ trợ cho học sinh, song cũng là cách truyền thông thiết thực nhất cho công tác tuyển sinh của nhà trường”, ông Trần Văn Dũng cho hay.

**017. Hà Linh/ Mùa “kiến làm tổ”// Giáo dục và thời đại.- Số 193.- Ngày 13/8/2022 - Tr.12+13**

**Hè đến, tại nhiều ngôi trường ở vùng khó vẫn vang tiếng thầy cô. Không đứng trên bục giảng, họ khoác lên mình bộ quần áo lao động nhàng tay xẻng, tay bay... Những nhà lớp học, phòng ở nội trú, bếp ăn, sân trường mới. .. được dựng lên không chỉ bằng vật liệu xây dựng mà còn từ nhiệt huyết, tình yêu thương dành cho các lứa học trò.**

### **Gửi từng viên gạch, bao cát**

Trong ký ức của cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường Mầm non Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) hình ảnh về những ngày tháng “dựng lớp, xây trường” vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là mùa hè năm 2019 – thời gian cao điểm “kiến thiết” của nhà trường. Cô bảo: “Chưa có năm nào chúng tôi kết nối được kinh phí để xây dựng nhiều lớp học đến thế”.

Hàng loạt các điểm trường tranh, tre, nứa, lá dần được gọi tên, như: Pú Hồng A, Ao Cá, Nà Nénh A, Mừng Ten, Tin Tóc B... Thay thế vào đó là những lớp học, nhà ở giáo viên được xây dựng, kiên cố hóa vững chãi, khang trang. Thế nhưng, hai tháng ròng rã “đánh vật” với thời tiết, địa hình để hoàn thành điểm trường Nậm Ma là thành quả cô Hiền luôn tự hào nhất.

“Đây là điểm xa xôi, khó khăn nhất, cách trường trung tâm 24km, hoàn toàn đường đất lại ngược dốc. Xe đi chỉ có thể cài số 1. Chúng tôi bắt đầu khởi công từ tháng 7, đúng vào cao điểm mùa mưa nên nổi vất vả càng tăng thêm bội phần”, cô Hiền bộc bạch.

Toàn bộ kinh phí để xây dựng điểm trường (trên 200 triệu đồng) được Quỹ xây trường vùng cao hỗ trợ. Tuy nhiên, theo cô Hiền, để có nguyên vật liệu thi công, giáo viên và bà con dân bản phải gửi từng viên gạch, bao cát từ ngoài vào.

“Chúng tôi phải lựa thời tiết, tranh thủ triệt để những lúc nắng lên mới vận chuyển vật liệu. Song thời tiết trong này thất thường nên không tránh khỏi những cơn mưa bất chợt. Nhiều hôm xe chở được vào đến nửa đường thì không thể đi, nhà trường, dân bản phải tăng bo tiếp nối. Bà con đa phần nghèo, chỉ vài nhà có xe máy, còn lại chủ yếu dùng sức người để gửi gạch, cát”, cô Hiền nhớ lại.

Suốt hơn 2 tháng ròng rã, vừa thi công vừa chờ nguyên vật liệu vận chuyển từ ngoài vào, điểm trường mới hoàn thành. Cô Hiền bảo không biết bao nhiêu giọt mồ hôi và cả nước mắt của giáo viên, bà con dân bản đã hòa cùng những cơn mưa. Thế nhưng, khi nhìn hơn 20 học sinh con em đồng bào Khơ Mú địa phương được học tập, chơi đùa trong phòng học mới xây dựng khang trang, mọi vất vả đều được bỏ lại phía sau.

### **Những đôi tay...“xấu xí”**

Cô Đỗ Thị Thúy và tập thể giáo viên Trường Mầm non Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cũng vừa trải qua những ngày hè bận rộn, song đầy ý nghĩa. Chia đôi bàn tay chai sần, rám nắng, cô Thúy nói: “Nhìn thế này chắc chẳng ai bảo tay giáo viên mầm non đâu nhỉ. Nhưng mà tôi lại thấy vui vì nó xấu đi không hề vô nghĩa”.

Rồi cô Thúy kể, suốt từ cuối tháng 4 tới nay, hoạt động tu sửa, xây mới nhiều hạng mục diễn ra liên tục tại các điểm trường. Bởi nhà trường đang trong quá trình hoàn thiện, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2023. Thời gian này, Ban giám hiệu cùng giáo viên nhà trường phân công nhau túc trực tại các điểm để giám sát và hỗ trợ quá trình thi công.

“Là quản lý nên tôi càng không thể vắng mặt. Nhà cách trường gần 30km nên ngày nào tôi cũng đi đi, về về như con thoi. Phần xây dựng chính và lắp đặt các thiết bị thì buộc phải thuê thợ rồi. Nhưng giáo viên và bà con dân bản thì tham gia hỗ trợ vòng ngoài. Nhìn thế thôi chứ vô vàn việc không tên”, cô Thúy nói.

Tại điểm trung tâm, để có mặt bằng xây dựng khu vực nhà ăn phía sau, nhà trường phải vận chuyển hơn 40 xe đất từ nơi khác về tạo nền. Thế nhưng vì xe không thể vào tận nơi, nên đất được tập kết phía ngoài. Nhà trường huy động toàn bộ giáo viên để vận chuyển thủ công.

“Ban đầu chúng tôi cứ xách từng xô đất, rồi sau đó lại mượn xe rùa của dân để đẩy. Nhưng vì khối lượng quá lớn, chất chông cao quá nóc nhà, mà giáo viên cả trường mới có hơn 30 người nên làm không xuể. Sau đó trường phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà con dân bản”, cô Thúy chia sẻ.

Là Bí thư Đoàn trường, nên cô giáo Vi Thị Yên đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên để đi đầu nhận nhiệm vụ. Cô Yên tâm sự, ban đầu, khi nhìn khối lượng đất quá lớn ai cũng bảo “nếu cứ vận chuyển thủ công thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành”. Nhưng rồi các cô lại động viên nhau bằng suy nghĩ “kiến tha lâu cũng đầy tổ”.

Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, các cô khoác lên mình những bộ quần áo lao động, chân xỏ giày, đầu đội nón. Đôi bàn tay giáo viên mầm non vốn chỉ dành để múa và thực hiện các cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc trẻ. Vậy mà, giờ ai nấy thoãn thoắt xúc từng xéng đất, đẩy từng xe rùa dưới thời tiết nắng - mưa thất thường của mùa hè vùng cao.

“Bảo hộ rất kỹ như thế mà giờ nhìn da ai cũng đen nhem đi vì cháy nắng. Ngày nào làm xong mồ hôi cũng ướt đầm áo quần, hôi rình. Rồi tay, chân trầy xước, phỏng rộp cả lên. Vất vả nhất là gần một tuần vận chuyển đất thôi. Vì vừa làm vừa mưa, bùn đất chảy ra nhầy nhụa, trơn trượt bám đầy quần áo, mặt mũi. Nhưng chúng em động viên nhau, mỗi người nỗ lực thêm một chút là ngày mai học sinh có trường sạch, lớp đẹp để học rồi”, cô Yên bộc bạch.

### **Gom nhiệt huyết, góp yêu thương**

Con đường đất nhầy nhụa sau mưa; người đồng nghiệp mướt mát mồ hôi, vật lộn với chiếc xe đặc kín bùn đất 2 bánh; lũ trẻ nhếch nhác ngồi học trong căn phòng tranh tre siêu vẹo, trống hươ hoác... Những ghi nhận từ thực tế ám ảnh tâm trí đã thúc giục cô Nguyễn Thị Hiền phải làm điều gì đó.

Gọi chỗ nọ, “ơi” chỗ kia, cô Hiền nhắn tin rồi viết thư xin tài trợ, với khát khao thay đổi diện mạo cho ngôi trường mình đang giảng dạy. Tình yêu thương của cô đã kết nối được những tấm lòng thiện nguyện đồng cảm, sẻ chia, trao gửi để dựng xây lên hàng loạt lớp học mới.

Từ năm 2019, những mùa hè không còn trôi qua lặng lẽ như trước. Ở các điểm trường của Pú Hồng rộn rã tiếng đầm nền, khoan cắt... hòa chung nụ cười của giáo viên và bà con bản địa. Giờ đây, 17 điểm trường ở Pú Hồng đều đã được kiên cố hóa, đảm bảo điều kiện học tập cho gần 700 con em các dân tộc địa phương.

“Trong tổng số 30 phòng học hiện có thì 7 phòng đã được xây dựng kiên cố, 12 phòng bán kiên cố, 11 nhà lắp ghép. Chúng tôi hạnh phúc vì ngoài 9 phòng sử dụng nguồn ngân sách thì toàn bộ số còn lại là xã hội hóa từ sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện”, cô Hiền bộc bạch.

Cô Hà Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xá Nhè, huyện Tủa Chùa thì tâm sự, sau nhiều lần chứng kiến các tổ chức thiện nguyện lên tặng quà cho học sinh địa bàn, cô không khỏi trăn trở. “Không lẽ cứ chờ đợi nơi khác đến giúp đỡ những thứ mà mình cần? Trong khi ở đây mình cũng có thể chủ động làm được một vài điều?!”

Rồi đến khi nhận thông tin nhà trường được một tổ chức xã hội từ thiện đầu tư xây mới nhà lớp học tại 2 điểm bản, cô Hạnh đã biến trăn trở thành hành động. Báo tin vui đến bà con, cô Hạnh cũng tranh thủ tâm sự, vận động mỗi gia đình cùng tham gia đóng góp ngày công để công trình sớm hoàn thành.

Vậy là giáo viên, phụ huynh cùng bắt tay vào việc. Trước tiên là mở đường. Chỉ sau một ngày, đoạn đường nhỏ hẹp rẽ vào trường đã được mở rộng để xe chở vật liệu thuận tiện đi lại. Khung nhà lớp học cũ nhanh chóng được tháo dỡ, tạo mặt bằng để thợ bắt tay vào thi công.

“Chỉ sau hơn một tháng, đến nay cả 2 điểm trường đều đã xây dựng xong, bao gồm đầy đủ các hạng mục: Phòng học, phòng ở của giáo viên, sân trường, tường bao, công trình vệ sinh... Bà con nhìn thành quả, ai cũng phấn khởi. Giờ chúng tôi chỉ chờ ngày bàn giao”, cô Hạnh nói.

Còn tại xã vùng cao Huổi Mí, huyện Mường Chà, từ năm học tới tập thể giáo viên Trường PTDTBT THCS đã có thể yên tâm hơn vì các lớp học đều được xây dựng, lắp đặt kiên cố hóa. Những ngày gùi đất tạo nền, trộn vữa xây tường... giờ chỉ còn trong ký vãng. Thời điểm này các thầy cô giáo đều đã có mặt tại trường. Ngoài làm công tác chuyên môn, thầy cô dọn dẹp, vệ sinh nhà lớp học, cảnh quan và sửa chữa những chỗ hỏng hóc trong hè.

“Mùa hè ở miền núi thường có mưa bão, gió lốc nên nhà lớp học sẽ bị ảnh hưởng. Năm nào nặng mà sạt lở, sập tường, tốc mái... thì giáo viên vất vả hơn. Nhưng năm nay không bị ảnh hưởng nhiều nên chúng tôi chỉ dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan trường lớp, phòng ở, giặt chăn màn... Làm sao mọi thứ sẵn sàng, thơm tho để chờ đón học sinh về học tập, sinh hoạt”, cô giáo Lò Thị Quỳnh tâm sự.

Những ngày này ở vùng cao vẫn chưa hết mưa. Giông lốc, gió bão theo mưa kéo về sầm sập ngoài trời. Nằm trong căn phòng công vụ giữa bốn bề núi rừng, cô

Quỳnh yên tâm nghỉ ngơi sau giờ lao động. Giờ đây, mỗi lần mưa gió, cô giáo vùng cao đã không còn phải nơm nớp lo sợ khi nghĩ đến đám học trò bên khu nội trú...

**Ban đầu bà con cũng chưa hiểu ra. Nhưng tôi nói, lớp học hiện tại làm hoàn toàn bằng tôn, rất nóng. Nhiều năm trước, đã có trường hợp học sinh vì nóng quá mà đổ máu cam. Giờ có người cho tiền xây mới, kang trang sạch sẽ, mát mẻ và đặc biệt là đảm bảo an toàn hơn thì tốt quá. Bà con chỉ việc đóng góp công sức cùng tham gia. Công trình nhanh hoàn thành thì con cháu của mình càng sớm được hưởng thụ. Nghe vậy, ai cũng hồ hởi đăng ký. CÔ HÀ THỊ HẠNH**

**018. LÊ LAN/ GIẢI BÀI TOÁN THIẾU GIÁO VIÊN TẠI ĐIỆN BIÊN// Nhân dân.- Số 24396.- Ngày 16/8/2022 - Tr.7+8**

**Chủ động khắc phục khó khăn do thiếu nhân lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước bù lấp “khoảng trống” này.**

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên hai môn học: Tiếng Anh, Tin học trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh khối lớp 3 thuộc cấp tiểu học. Cấp trung học phổ thông thêm hai môn học tự chọn mới là Âm nhạc và Mỹ thuật. Những thay đổi này khiến nhiều cơ sở giáo dục ở Điện Biên vốn đã thiếu nhân lực lại càng thêm khó khăn.

Mường Ảng là một trong những huyện có nhiều thuận lợi hơn các địa phương khác trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Song để bảo đảm số lượng giáo viên giảng dạy Tiếng Anh cho các khối: 3, 4, 5 thì năm học này, huyện vẫn thiếu năm giáo viên. Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng cho biết: Dự kiến năm học 2022-2023, Mường Ảng sẽ có 106 lớp học môn Tiếng Anh ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đội ngũ giáo viên Tiếng Anh toàn huyện hiện có 13 người được bố trí giảng dạy tại chín trường. Còn ba trường tiểu học: Mường Đăng, Mường Lạn, Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Bản Bua vẫn trống giáo viên Tiếng Anh.

Chủ động khắc phục khó khăn, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng đã tham mưu UBND huyện lập phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trong đó dành chỉ tiêu hai giáo viên môn Tiếng Anh. Ngoài ra, để chủ động phương án cho tình huống không thể tuyển đủ vì không có nguồn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng xây dựng phương án bố trí giáo viên dạy liên cấp trong cùng địa bàn xã. Ông Nguyễn Đức Quang cho biết: Những năm trước đều có chỉ tiêu nhưng không có người dự tuyển môn Tiếng Anh, vì vậy chúng tôi vẫn chủ động chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện giao nhiệm vụ giáo viên Tiếng Anh cấp trung học cơ sở dạy liên cấp trên cùng địa bàn. Cùng với đó, chủ động xây dựng phương án, bài giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến, tức là triển khai lớp học ảo để một giáo viên có thể dạy cho nhiều hơn một lớp học ở những vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm. “Nếu theo phương án này thì giáo viên Tiếng Anh cấp trung học cơ sở phải dạy học liên cấp 32 tiết/tuần; cấp tiểu học dạy trực tiếp 29 tiết/tuần theo định mức/giáo viên”, ông Nguyễn Đức Quang cho biết thêm.

Chung thực trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh như Mường Ảng, hiện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các trường chủ động rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị kết nối mạng internet để triển khai lớp học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ Ngô Xuân Chiến cho biết: Cùng với việc đưa học sinh lớp 3 trở lên về học tại điểm trường trung tâm, thời gian qua, ngành đã triển khai nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện dạy học linh hoạt; sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp để có thể triển khai dạy liên trường và dạy tại nhiều điểm trường. Cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền internet cũng được ưu tiên tối đa cho hình thức dạy học này bảo đảm thời lượng, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết, toàn tỉnh Điện Biên thiếu hơn 200 giáo viên, các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Trong đó, riêng môn Tiếng Anh thiếu 125 giáo viên (tiểu học 72, trung học cơ sở 38 và trung học phổ thông 15). Giải pháp của các địa phương trong tỉnh là thiết thực nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, trước mắt chứ về lâu dài ngành đã xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giáo viên các môn còn thiếu để bổ sung. Trong đó ưu tiên, khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên hiện tại đi học văn bằng 2 theo nguyện vọng, phù hợp các môn học đang thiếu. Ngoài ra, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của các huyện, từ tháng 3/2022 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên liên tiếp gửi văn bản đề nghị giới thiệu sinh viên đến các trường đại học có đào tạo chuyên ngành sư phạm tương đương. Đồng thời, khảo sát số lượng sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm để có thông tin hai chiều về nhu cầu tuyển dụng với định hướng đào tạo nâng cao, liên thông, văn bằng 2 nếu sinh viên có nhu cầu.

Cùng với đó là giải pháp mang tính dài hơi để “lấp khoảng trống” thiếu giáo viên đang được Điện Biên triển khai, đó là đào tạo cử tuyển. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt thông tin: Năm 2021, căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển của các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Điện Biên đã cử 23 học sinh theo học đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 với tổng số 68 chỉ tiêu đại học. Trong đó, sư phạm Tiếng Anh 38 chỉ tiêu; sư phạm Tin học 10; sư phạm Âm nhạc 10; sư phạm Mỹ thuật 10. Ngoài ra, để bảo đảm giáo viên cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên các vị trí còn thiếu. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, ngành khuyến khích các bạn trẻ thật sự yêu nghề, muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng xa.

## **019. HÀ LINH/ ĐIỆN BIÊN LẤP ĐẦY “KHOẢNG TRỐNG” SÁCH GIÁO KHOA// Giáo dục và Thời đại.- Số 201.- Ngày 23/8/2022 - Tr.7**

Sách giáo khoa hiện là 'tử khóa nóng' khi thời điểm năm học mới cận kề. Đặc biệt tại địa bàn vùng khó, nhiều 'khoảng trống' về sách đã đặt ra không ít thử thách đòi hỏi sự linh hoạt của các cơ sở giáo dục.

**Thông kê từ ngành Giáo dục Điện Biên, địa phương này đã quyên góp ủng hộ được trên 14.600 bộ SGK. Vận động, đề nghị cha mẹ học sinh sử dụng đúng mục đích tiền hỗ trợ chi phí học tập (theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP), bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK phục vụ học tập trước thềm năm học mới.**

### **Chủ động cung ứng**

Năm đầu tiên thực hiện Chương trình sách giáo khoa (SGK) mới với lớp 3, 7 và 10, theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, trước khi kết thúc năm 2021 – 2022, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục địa phương đã thực hiện kiểm kê, rà soát, xác định nhu cầu SGK thực tế.

“Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách cho năm học mới từ rất sớm. Đồng thời chỉ đạo cơ sở giáo dục thông báo công khai, cụ thể danh mục SGK, các môn học bắt buộc, tự chọn (có giá bìa kèm theo). Từ đó, nhà trường xây dựng kế hoạch chuẩn bị, nhằm tránh bị động, gián đoạn do ảnh hưởng, tác động khách quan”, ông Đoạt cho hay.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên nhiều năm nay là đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng SGK tại địa phương này. Ông Trần Quang Đức, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Từ đầu tháng 5, đơn vị đã khảo sát thị trường và nhận được đăng ký nhu cầu sử dụng SGK của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Cùng với danh mục được tỉnh phê duyệt, công ty xây dựng kế hoạch đặt hàng với các nhà xuất bản, đặc biệt là SGK lớp 3, 7, 10 theo chương trình mới. Dựa trên nhu cầu thực tế, đơn vị đặt khoảng 1,4 triệu bản SGK các cấp. Đến nay, công ty đã nhập đủ và vượt số lượng trong kế hoạch, với tổng số 545.000 bản sách (bao gồm SGK và sách bổ trợ)”, ông Đức cho hay.

Cũng theo ông Đức, là địa bàn vùng khó, chịu nhiều tác động tiêu cực của thời tiết, thiên tai nên đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục cung ứng, vận chuyển sách từ sớm. Trong đó ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông đặc biệt khó khăn. Đến nay, việc cung ứng sách đạt 85% kế hoạch.

Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị sẵn các đầu SGK và thiết bị học tập tại 1 siêu thị, 12 đại lý cấp 1 trên toàn địa bàn. Đồng thời triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá SGK, văn phòng phẩm đối với học sinh thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn.

### **Lấp đầy chỗ trống**

Điện Biên có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là tại huyện biên giới như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa... Cùng với đó là số lượng học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu hỗ trợ sách cũng tương đối lớn. Theo rà soát của toàn ngành, năm học 2022 – 2023, địa phương này có gần 103.000 học sinh cần hỗ trợ SGK.

Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đã chủ động, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm lấp đầy chỗ trống này. Tại Trường PTDTBT Tiểu học Kim Đồng, huyện Tủa Chùa, từ cuối tháng 5 phong trào quyên góp sách cũ đã diễn ra sôi nổi. Ý nghĩa chương trình, giá trị của sách được thông tin sâu rộng đến từng học sinh, phụ huynh. Nhờ đó, những bộ SGK cũ nối tiếp nhau lấp đầy trên các kệ sách thư viện nhà trường.

Theo Phó Hiệu trưởng Trịnh Xuân Tùng, 98% học sinh nhà trường là người dân tộc thiểu số. Trong đó, tỷ lệ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn chiếm trên 41%. Bởi vậy, nhiều năm qua đơn vị đã tích cực vận động và phát huy hiệu quả phong trào quyên góp, ủng hộ sách cũ.

“Để có nguồn sách bảo đảm, nhà trường giáo dục ý thức gìn giữ sách vở, tinh thần “tương thân tương ái”, biết sống vì mọi người cho từng học sinh. Ngoài ra, thông qua các buổi họp phụ huynh để vận động cha mẹ các em, tạo thành phong trào chung. Nhờ đó, hàng năm, trường vận động quyên góp được từ 50 - 60% lượng SGK cũ, đảm bảo 100% học sinh đều có sách cho năm học mới”, thầy Tùng cho hay.

Tương tự, tại Trường THCS xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) phong trào này cũng được duy trì nhiều năm qua. Đặc biệt, theo thầy Trần Văn Khương, Hiệu trưởng nhà trường, từ cuối năm học vừa qua, xã đạt chuẩn nông thôn mới, học sinh không còn hưởng chính sách hỗ trợ như trước, trong đó có SGK nên phong trào càng được phát động mạnh mẽ.

“Việc phải chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng cho con trước thêm năm học mới gây khó khăn cho không ít phụ huynh, nhất là gia đình có nhiều con cùng theo học. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành rà soát số học sinh sẽ tiếp tục học tại nhà trường trong năm tới. Trong đó, phân loại rõ em nào phải mua sách mới, em nào có anh chị khóa trước có thể để lại và cả trường hợp không có điều kiện cần sự hỗ trợ. Trên cơ sở đó, trường xây dựng kế hoạch bù lấp từ nhiều nguồn khác nhau”, thầy Khương chia sẻ.

Đến nay, hơn 240 học sinh toàn trường được đảm bảo đầy đủ SGK cho năm học mới. Trong đó, hơn 80% mua mới, gần 20% còn lại quyên góp, ủng hộ từ học sinh khóa trước và nguồn xã hội, từ thiện. “Không chỉ hỗ trợ các gia đình khó khăn, số sách kế thừa lại còn giúp nhiều phụ huynh tiết kiệm được khoản chi tiêu đầu năm học. Về phía nhà trường cũng bổ sung được một số đầu sách vào kho dùng chung. Học sinh mất, hỏng sách bất kỳ khi nào đều sẵn sàng có nguồn thay thế”, thầy Khương nói.

Theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, ngoài số học sinh lớp 3, 7 (100% phải mua mới) thì hơn 80% còn lại tự mua theo hình thức đăng ký với nhà trường. Vì là địa bàn khó khăn về giao thông, thường xuyên xảy ra sạt lở, ách tắc nên phòng đã phối hợp với công ty sách chủ động cung ứng, vận chuyển, bảo đảm đủ số lượng theo nhu cầu từ giữa tháng 8.

## **020. THANH TÙNG/ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI HUYỆN BIÊN GIỚI MƯỜNG NHÉ( ĐIỆN BIÊN) PHỤ HUYNH CHUNG VAI GÁNH VÁC// Giáo dục và Thời đại.- Số 204.- Ngày 26/8/2022 - Tr.6**

**Trước thêm năm học mới, huyện biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng các điều kiện để khởi đầu năm học, với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục.**

### **Sẵn sàng hỗ trợ**

Mặc dù đang bận rộn với công việc nương rẫy, song trường bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè – Hạng A Khoa và các hộ dân ở đây vẫn nhiệt tình tham gia hỗ trợ giáo viên dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở trường lớp cho năm học mới.



Trong một ngày lao động tập trung, với sự hỗ trợ của hàng chục người dân, điểm trường tại đây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ vệ sinh khuôn viên, quét dọn, nhổ cỏ, đến lau chùi bàn ghế..., bà con đều “xấn tay” tham gia nhiệt tình.

Theo chia sẻ của trưởng bản Hạng A Khoa, trước kia, bà con trong bản chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học của con cái. Bởi vậy, toàn bộ công tác vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất lớp học đầu năm ở điểm bản đều do giáo viên cắm bản thực hiện. “Nhưng bây giờ được tuyên truyền nhiều, ai cũng hiểu, thầy cô lên đây giảng dạy là vì con em của mình; trường lớp sạch đẹp cũng để phục vụ con em trong bản”, ông Khoa bộc bạch và cho hay: Các thầy, cô giáo đã không quản ngại khó khăn, lên tận bản cheo leo trên đỉnh núi dạy chữ, thì bà con tiếc gì vài ngày công hỗ trợ. Hiểu ra được vậy, nên việc chăm lo, tu sửa lớp học khi nào thầy cô cần, bà con đều có mặt. Năm nào cũng thế dần thành phong trào tự nguyện.

Tương tự, tại Trường PTDT Bán trú THCS xã Chung Chải, từ đầu tháng 8, các hoạt động tu sửa, dọn dẹp trường lớp diễn ra sôi nổi. Theo thầy Hiệu trưởng Vũ Văn Sự, bên cạnh việc huy động 100% giáo viên, đơn vị còn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của đại diện cha mẹ học sinh.

Năm học này nhà trường dự kiến có 19 lớp với hơn 600 học sinh. Trong đó có gần 500 em ở bán trú. Do vậy, song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác bán trú.

“Vừa dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, lớp học chuẩn bị tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nhà trường cũng chú trọng điều kiện phòng chống dịch; ăn, nghỉ của học sinh. Khi phụ huynh được trực tiếp tham gia, chứng kiến sẽ phấn khởi yên tâm cho con tới trường”, thầy Sự cho hay.

### **Tạo động lực “bút phá”**

Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, cho biết: Theo kế hoạch, từ ngày 1/9, gần 17.000 học sinh thuộc 3 cấp (mầm non, tiểu học và THCS) trên địa bàn sẽ tựu trường. Do vậy, thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, với phương châm sẵn sàng, chủ động bước vào năm học mới.

“Bên cạnh đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, phòng cũng chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nội dung, kế hoạch năm học... Từ đó, nhà trường, thầy cô chủ động phương pháp, kế hoạch giảng dạy, tìm ra giải pháp tối ưu nhất để nâng cao chất lượng toàn diện”, ông Chùy cho hay.

Với đặc thù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, hộ nghèo..., do vậy, sách giáo khoa là danh mục quan trọng được các nhà trường đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh đó, từ tháng 8/2021, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình GDPT ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi được hỗ trợ 150.000 đồng chi phí học tập mỗi tháng. “Chúng tôi chỉ đạo các nhà trường vận động phụ huynh sử dụng một phần trong khoản hỗ trợ này để mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em, nên đa phần phụ huynh đều không bị nặng gánh

về tiền sách. Số còn lại sẽ được hỗ trợ từ nguồn sách quyên góp, ủng hộ của học sinh khóa trước. Vì thế không em nào phải lo thiếu sách”, ông Chùy chia sẻ.

**Với nỗ lực vượt khó của các nhà trường, giáo viên và sự đồng thuận chung tay góp sức của phụ huynh, ngành Giáo dục Mường Nhé kỳ vọng sẽ có thêm động lực, từ đó bút phá, tạo bước chuyển biến về chất lượng, góp phần đổi mới, phát triển giáo dục vùng biên giới. Ông Phạm Thiết Chùy**

## **021. HÀ LINH/ ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG KHÓ “ KHOÁC ÁO MỚI” ĐÓN TRÒ// Giáo dục và Thời đại.- Số 207.- Ngày 30/8/2002 - Tr.7**

**Năm học này, tại Điện Biên, nhiều điểm trường, lớp học ở các địa bàn vùng khó tiếp tục được đầu tư xây dựng, “tút tát” lại đẹp đẽ, khang trang hơn. Với “diện mạo” mới, thầy cô thêm tự tin, sẵn sàng đón trò.**

### **Trường “mặc áo mới”, thầy cô tự tin**

Nhìn lớp học mới khang trang, kiên cố, rộng lớn trước mắt, cô Lò Thị Hà, điểm trường Nậm Chan III (thuộc Trường Mầm non xã Ngồi Cáy, huyện Mường Ảng) không giấu nổi niềm phấn khởi. Những ngày qua, trong khuôn viên điểm trường luôn nhộn nhịp bởi sự góp mặt của đông đảo phụ huynh trên địa bàn.

Theo cô Hà, bản Nậm Chan III có 79 hộ, 435 nhân khẩu, 100% là người Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 95%. Mới chỉ năm trước, phòng học ở đây vẫn là nhà tạm. Diện tích chật hẹp, xung quanh lại được lấp ghép bằng tôn lâu ngày, bị hư hỏng nên công tác dạy học của cả cô và trò gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Dịp hè vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị từ thiện Quỹ Y tế Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VN HEPL), điểm trường được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, gồm: 2 phòng học, 1 phòng công vụ, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Ngày 15/7, điểm trường chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng.

“Từ đầu tháng 8, tôi có mặt ở điểm bản để vệ sinh trường lớp. Các năm trước, phụ huynh đều được huy động hỗ trợ. Song năm nay, bà con chủ động tham gia nhiệt tình, hồ hởi. Từ khi có hạ tầng mới, ngày nào người dân đi qua cũng phải ghé vào ngắm nghía. Không chỉ chúng tôi, mà phụ huynh cũng phấn khởi hơn rất nhiều. Lớp đẹp, ai cũng mong muốn cho con đến học”, cô Hà bộc bạch.

Sau khi nhận bàn giao, nhà trường huy động giáo viên cùng phụ huynh sửa chữa và hoàn thiện một số hạng mục, như: Trang trí phòng học, sân chơi, hàng rào, thiết kế các khu vực đồ chơi tự tạo ngoài trời... Đồng thời tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan trường lớp. “Mọi thứ đã hoàn tất, sẵn sàng đón trò tới học”, cô Hà nói.

Còn với cô Trịnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học số 2 Sá Tông (huyện Mường Chà), năm học này đã vui bớt nỗi lo. Cô Hương chia sẻ: Do đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xa xôi, với 100% đồng bào Mông sinh sống, khí hậu quanh năm khắc nghiệt, nên nhiệm vụ giáo dục cũng gặp không ít rào cản.

“Để thuận tiện cho việc học tập của con em địa phương, nhà trường thực hiện đưa học sinh lớp 3, 4, 5 từ các điểm bản về trung tâm. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn ở

cho các em gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Hiện còn thiếu phòng ở và công trình vệ sinh của học sinh”, cô Hương tâm sự. Với nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức xã hội từ thiện, ngày 10/6, công trình nhà ở bán trú và nhà vệ sinh được khởi công xây dựng trong niềm hân hoan của tập thể sư phạm nhà trường. Với tổng kinh phí 410 triệu đồng, theo thiết kế, công trình bao gồm 3 phòng ở bán trú (rộng 75m<sup>2</sup>), khu vệ sinh (rộng 25m<sup>2</sup>).

“Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đang khấp khởi chờ đợi ngày khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng này. Công trình này trước tiên giúp cho học sinh bán trú có điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt tốt hơn để yên tâm học tập. Đồng thời cũng tháo gỡ một phần khó khăn lâu nay của nhà trường”, cô Hương cho hay.

### **Giữ “nhịp” đầu tư**

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà, hàng năm đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất. Dựa trên cơ sở rà soát các địa điểm, hạng mục cần sửa chữa từ trước để cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi đảm bảo sử dụng hiệu quả. Trong tháng 7 vừa qua, phòng đã khởi công hai hạng mục sửa chữa từ nguồn kinh phí này.

Ngoài ra, để “nhịp” đầu tư không bị gián đoạn, bên cạnh việc xây dựng lộ trình, cân đối nguồn lực, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục. Với nguồn kinh phí trên 1 tỷ đồng, nhiều điểm trường, phòng học tạm được “khoác áo mới” như: Mầm non Nậm Nèn; điểm bản Huổi Ít B, Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Mí; PTDTBT Tiểu học số 2 Sá Tổng...

Còn tại huyện biên giới Nậm Pồ, theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT, năm học này đã “xóa” thành công phòng học tạm, tranh tre, nứa lá. Thống kê hiện toàn ngành có 770 phòng học, trong đó, 500 phòng kiên cố, 143 phòng bán kiên cố, còn lại là “3 cứng”.

“Bên cạnh việc chủ động tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thì kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội được ngành duy trì thực hiện trong cả năm. Riêng 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi huy động được hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ có thêm 4 phòng học, 4 phòng công vụ... được đầu tư xây mới”, ông Chiến chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng theo ông Chiến, trên thực tế cơ sở vật chất ở một số trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, vẫn có trường phải tổ chức học 2 ca. Đặc biệt là quy mô của trường mầm non, tiểu học trong bối cảnh số lượng học sinh ngày một gia tăng nên đa phần thiếu nhà tắm, nước sạch...

“Để khắc phục vấn đề này, phòng đã và đang nỗ lực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện phát động chương trình “Nước sạch cho em”. Phân đấu đến hết tháng 12 sẽ khắc phục được tình trạng thiếu nước sạch và nhà vệ sinh”, ông Chiến cho hay.

**Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, cho biết: Trước thêm năm học 2022 - 2023, thông qua các nguồn lực đầu tư, toàn ngành**

**đã xây dựng mới được 59 phòng học, 38 phòng bộ môn, 26 phòng làm việc, 26 phòng ở nội trú, 7 phòng công vụ và gần 30 công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí gần 76 tỷ đồng. Qua đó, cơ bản đáp ứng việc triển khai Chương trình GDPT 2018 cũng như yêu cầu dạy - học tại các nhà trường.**